
รายงานการประชุม 
คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ สังกัด อบจ.พิษณุโลก 

ครั้งที่  9/๒๕๖๔ 
วันอังคารที่ 22 มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. 

ณ  ห้องประชุมสุพรรณกัลยา อาคาร ๑ ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 

***************************** 
ผู้มาประชุม 

๑. นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 
๒. ว่าที่ ร.ต.อิทธิพล บุบผะศิริ  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  
๓. นายธวัชชัย พ่ึงสมบัติ  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 
๔. นางประนอม ทิวะพันธุ์  ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 
๕. นางสีไพร โกธรรม  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 
๖. นายอำนวย ตาวงค์   รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 
๗. นางเวียงมาศ ธีระแนว  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 
๘.  นางอรัญญา เนตรผสม  หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
๙. นายอณุรัตน์ แก้วทองคำ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
๑๐. นายบัญชา พินิจอุปพันธ์ ผู้อำนวยการกองช่าง 
๑๑. นายวีรวัฒน ์ ปานแสง  เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
๑๒. นางสุวิมล เจริญพร  ผู้อำนวยการกองคลัง 
๑๓. นายสมบุญ บุญญเศรษฐโชติ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม, รก.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข 
๑๔. นายวัทธิกร ขวัญจริง  ผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑๕. นางวรางคณา จุลวรสกุลชัย ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
๑๖. นางสิริวรรณ บูรณสิงห์  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
๑๗.  นายวินัย ศรีวงษา  ผอ.รร.บางกลางท่าวพิทยาคม (ผ่านระบบ Zoom) 
๑๘. นายอโณทัย บัวขัน   ผอ.รร.ศรีอินทราทิตย์พิทยาคม (ผ่านระบบ Zoom) 
๑๙. ส.อ.ชูศักดิ์ เพชรกระจ่าง รก.ผอ.รร.กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 
๒๐. นายยศ  ชาติรังสรรค์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๒๑. นางนนทสรวง ภู่หริย์วงศ์สุข หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
๒๒. น.ส.สิริพร  นันท์ตา  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด ฯ  
๒๓. นางพร้อมพันธ์ เปี่ยมเจริญ หัวหน้าฝ่ายนิติการ สำนักปลัด ฯ 
๒๔. น.ส.ใกล้รุ่ง  ยิ้มศิลป์  หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์ ฯ 
๒๕. นายภูษิต สังข์เมือง  หัวหน้าฝ่ายการประชุม สำนักงานเลขานุการ ฯ (ผ่านระบบ Zoom) 
๒๖.  น.ส.ชนนิกานต์ สิทธิวงศ ์  หัวหน้าฝ่ายกิจการสภาฯ สำนักงานเลขานุการ ฯ (ผ่านระบบ Zoom) 
๒๗.  นางพนม ชาติสุนทร  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการ ฯ  

      (ผ่านระบบ Zoom) 
๒๘.  นายวิชิต          สุขสินธารานนท์  หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน กองยุทธศาสตร์ ฯ 

     (ผ่านระบบ Zoom) 
๒๙.  นายทัศนัย สิงห์โตทอง       หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ  กองยุทธศาสตร์ ฯ (ผ่านระบบ Zoom) 
๓๐. นางนฤมล พรดิลกธรรม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองยุทธศาสตร์ ฯ (ผ่านระบบ Zoom) 
๓๑. นางเบญญา       บำรุงพงศ์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รก.หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตาม 
                                           และประเมินผล กองยุทธศาสตร์ ฯ (ผ่านระบบ Zoom) 
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๓๒. น.ส.จำรัส เขาดี   หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี กองคลัง (ผ่านระบบ Zoom) 
๓๓. นางกานต์จิรา ชูเถื่อน  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได ้กองคลัง (ผ่านระบบ Zoom) 
๓๔.  นายสุรัตน์ ลิมานนท์ดำรง หวัหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง กองช่าง (ผ่านระบบ Zoom) 
๓๕. นายณัฐวุฒิ ศรีมงคล  หวัหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง (ผ่านระบบ Zoom) 
๓๖. นายทรงศักดิ์  อารีย์พัฒนไพบูลย์ หัวหน้าฝ่ายการโยธา กองช่าง (ผ่านระบบ Zoom) 
๓๗. นายเสกสรร กุลสุนทร  หวัหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล กองช่าง (ผ่านระบบ Zoom)  
๓๘.  นายพิชิต ขอผล   หัวหน้าฝ่ายผังเมือง กองช่าง  
๓๙.  นายอรุณ ปุมสันเทียะ หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม กองทรัพยากรฯ (ผ่านระบบ Zoom) 
๔๐.  นางละเอียด อินสุข   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองทรัพยากรฯ (ผ่านระบบ Zoom) 
๔๑.  นายเฉลิมพล เพชรทิม  หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติ กองทรัพยากร ฯ (ผ่านระบบ Zoom) 
๔๒.  นางสุรัสวดี        กาญจนนาภา หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและทรัพย์สิน กองพัสดุ ฯ (ผ่านระบบ Zoom) 
๔๓.  นางภัครรัศม ์ เที่ยงธรรมโม     นักวิชาการพัสดุฯ รก.หัวหน้าฝ่ายจัดหาฯ กองพัสดุ ฯ  

      (ผ่านระบบ Zoom) 
๔๔.  น.ส.กนิษฐิกา แพงลาด  หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่  

      (ผ่านระบบ Zoom) 
๔๕.  น.ส.ชุลีกร        ฉายะกูล  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ 

      (ผ่านระบบ Zoom) 
๔๖.  นายปรีชา มั่นระวัง  หัวหน้าฝ่ายวินัยและเสริมสร้างคุณธรรม กองการเจ้าหน้าที่ 

      (ผ่านระบบ Zoom) 
๔๗.  นางสุภารัตน์ ฉิมวิหค  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม  

                                          (ผ่านระบบ Zoom) 
๔๘. ว่าที่ร.อ.ภานุพงษ์ มั่นนุช   นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รก.ฝ่ายส่งเสริมพัฒนาชุมชน  

                                          กองสวัสดิการสังคม (ผ่านระบบ Zoom) 
๔๙.  ส.อ.ธีรพล เงกสอนอ  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รก.หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกีฬา 

                                          และนันทนาการ กองการศึกษา ฯ 
๕๐.  นางวิลาวัณย์  เมโรนิต  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รก.หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 

                                          กองการศึกษา ฯ (ผ่านระบบ Zoom) 
๕๑. นางสิชากรณ์ โพธิ์ทอง  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รก.หน.ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 

                                          และวัฒนธรรม กองศึกษา ฯ 
๕๒.  น.ส.ใจชนก วงศ์ใจฟู  นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ รก.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  

                                          กองสาธารณสุข (ผ่านระบบ Zoom) 
๕๓.  นายพชรพงศ์ สร้อยเพ็ชร์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รก.หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค  

                                          กองสาธารณสุข (ผ่านระบบ Zoom) 
๕๔.  น.ส.นันท์นภัส พ่ึงพิณ   นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รก.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  

                                          กองสาธารณสุข (ผ่านระบบ Zoom) 
ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นายวรชาติ ศุภกิจเจริญ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก (ติดภารกิจ) 
๒. นายถนอมชัย   บุตรวงษ ์  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก (ติดภารกิจ) 
๓. นายสุชาติ อินทับทิม  ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก (ติดภารกิจ) 
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๔. ว่าที่ ร.ต.วีรภัทร จีนด้วง  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก (ติดภารกิจ) 
๕. นายชมภู  จันทร์เชื้อ  หัวหน้าฝ่ายป้องกัน ฯ สำนักปลัด ฯ (ติดภารกิจ) 

 ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางจันทิมา      สังขดิษฐ์  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ หน่วยตรวจสอบ ฯ  

      (ผ่านระบบ Zoom) 
๒. น.ส.ขวัญรักษ์ หมื่นศรีชัย นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ หน่วยตรวจสอบ ฯ 

      (ผ่านระบบ Zoom) 
๓. น.ส.สธุาสิน ี ปรางทอง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กองยุทธศาสตร์ ฯ  

                                          (ผ่านระบบ Zoom) 
๔. น.ส.สวุพัชร สิงห์สุ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กองยุทธศาสตร์ ฯ  

      (ผ่านระบบ Zoom) 
๕. น.ส.จุฬารัตน์ ชมสวนสวรรค ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนแผนปฏิบัติการ กองยุทธศาสตร์ ฯ 

      (ผ่านระบบ Zoom) 
๖. ว่าที่ ร.ต.กมลภพ วัฒนกุล  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กองยุทธศาสตร์ ฯ (ผ่านระบบ Zoom) 
๗. น.ส.ธมลวรรณ สีสังข ์   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กองยุทธศาสตร์ ฯ (ผ่านระบบ Zoom) 
๘. นายธีรเดช นรัตถรักษา นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักปลัด ฯ (ผ่านระบบ Zoom) 
๙. น.ส.จุฑาจินดามณี  ชวดีเขื่อนแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สำนักปลัด ฯ (ผ่านระบบ Zoom) 
๑๐.  น.ส.ณิภัทรา หอมสอาด รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานนิเทศการศึกษา กองการศึกษา ฯ 
๑๑.  นางกรวิการ์ ผูกพานิช   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักปลัด ฯ 
๑๒.  นายภัทระ         ทองคำพงษ์ ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด ฯ 
๑๓.  น.ส.ศิริกาญจณ์   ฉายะกูล  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป สำนักปลัด ฯ 
๑๔.  น.ส.นวพร คงศิริ   ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว  สำนักปลัด ฯ 
๑๕.  นายนครินทร์ นิลแพทย์  ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว  สำนักปลัด ฯ 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๘.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ขอความร่วมมือบุคลากรทุกท่านในการป้องกันเรื่องติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid-19) โดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประชาชนที่จะเป็นด่านหน้า 
รับประชาชนเวลามาติดต่อราชการ เช่น กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ               
ในเร ื ่องของศ ูนย ์ประสานแผนฯ กองการศ ึกษาฯ เร ื ่องสนามก ีฬา  ฯ                       
กองการศึกษา ฯ ต้องเข้มงวดหรือแม้แต่ที่ อบจ.พิษณุโลก เนื่องจากมีการ              
ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ ้น ถ้าเกิดหนึ่งรายสามารถกระจายไปได้ทั ่วต้องระมัดระวัง               
อย่าประมาท 

มติทีป่ระชุม : รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 

นางอรัญญา เนตรผสม 
หัวหน้าสำนักปลัด ฯ 

: สำหรับการประชุมครั้งที่ 8/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน ๒๕๖๔ มีบันทึก
รายงานการประชุม จำนวน 18 หน้า ขอให้ที ่ประชุมได้ร ่วมพิจารณา                  
หากมีข้อแก้ไขขอให้แจ้งต่อที่ประชุม 

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมที่ผ่านมา 

1. ติดตามความคืบหน้าการจัดทำ Line Official เพ่ือพัฒนาระบบ 

นางอรัญญา เนตรผสม 
หัวหน้าสำนักปลัด ฯ 

: ในการดำเนินการติดตามความคืบหน้าเรื ่องของการจัดทำ Line Official  
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ประสานกองคลังนำเรียนที่ปรึกษากับท่านรองธวัชชัย ฯ 
ซึ่งขอทราบเป้าหมายเบื้องต้น ก็ได้ให้แนวทางว่าน่าจะเป็นการลงข้อมูลสถานที่
ประกอบการลงในระบบแผนที่ของสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องทั้ง 3 ภาษี 
คือ ภาษีโรงแรม ภาษีน้ำมัน ภาษียาสูบ โดยจะใช้ระบบ GIS มาเชื ่อมโยง              
ในการกำหนดจุด(ค่าพิกัด) ถ้ามีการชำระภาษีแล้ว จะมีการบันทึกข้อมูล
เพิ ่มเต ิมไปว ่าชำระภาษีแล้ว ย ังต ้องหาร ือกองช ่าง ฝ ่ายผ ังเม ือง และ             
กองคลังจะต้องลงพื ้นที ่ทำการสำรวจ ขณะนี้อยู ่ระหว่างการประสานกับ                 
กองช่าง ฝ่ายผังเมืองและกองคลัง จะได้ดำเนินการต่อไป 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: วัตถุประสงค์เพื่อการจัดเก็บภาษีใช่หรือไม่ และมีเรื่องอื่นหรือไม่ เอาไว้ใช้
ประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดในด้านต่าง ๆ โดยการทำผังจัดเก็บภาษีนี้เป็นโครงการนำร่อง                  
เป็น Pilot Project ที่จะทำให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น             
ในการปฏิบัติหน้าที่ในด้านอื่น ๆ หรือกองอื่น ๆ ก็สามารถที่จะดำเนินการได้
และประโยชน์ของ LINE official ทำอะไรได้บ้าง ท่านใดทราบบ้าง 

นางสาวใกล้รุ่ง ยิ้มศิลป์  
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
กองยุทธศาสตร์ ฯ 

: LINE official ก็จะคล้ายกับ Line ปกติที่ใช้อยู่ แต่ว่าจะมีในเรื ่องของเมนู                
ต ่าง ๆ แตกต่างกันไปและมีส ่วนของการส ่งข ้อความ มีเพ ื ่อนในกลุ่ม                    
กล ุ ่ มน ี ้ สามารถเพ ิ ่ ม จำนวนสมาช ิกได ้จะม ีข้ อจำก ัดอย ู ่ ที่  500 คน                      
แต่ว่า LINE Official จะสูงสุดได้ประมาณ 5,000 คน เราจะสังเกตว่าถ้าเรา
เข้าไปในไลน์ถ้าเป็นธุรกิจส่วนใหญ่เขาจะเป็นในเรื่องของการจำหน่ายสินค้า  
บริเวณเมนูด ้านล่างของจอโทรศัพท์ มีแถบเมนู แถบ Message ซึ ่งเวลา                
ที่ให้บริการข้อมูลตรงนี้สามารถคลิกเข้าไปแล้วจะเป็นลิงค์กับเว็บไซต์หรือ URL 
ที่ได้ตั้งค่าไว้ เช่น ประชาชนรู้เรื่องข่าวประชาสัมพันธ์  ก็ทำแถบเมนูที่ LINE    
เช ่น เราเป ็นเพ ื ่อนก ับอบจ.พ ิษณุโลก ท ่านนายก ฯ กดไปที ่ช ่องของ                    
อบจ.พิษณุโลก บริเวณด้านล่างจะเจอแถบเมนูที ่ใส่ไว้ ข่าวอบจ.พิษณุโลก          
กดเข้าไปแล้วจะเป็นลิ้งค์ในลักษณะของเว็บไซต์ URL เป็นเว็บไซต์ข่าวข้อมูล
ข่าว Facebook ข่าวที่ตั้งค่าลิ้งค์ไว้ หรือบางทีเป็นการโต้ตอบ ถ้าเป็น LINE 
กลุ่มหรือว่าเป็น LINE ส่วนตัวเราจะตอบข้อความแชร์ไปได้ทีละคน ซึ่งเวลาแชร์
ข้อมูล สมมุติว่ามีข่าวที่น่าสนใจหรือภาพที่น่าสนใจจะแชร์แล้วต้องไปกดเลือก
เพ่ือนทีละคน แต่ว่าการจัดการของ LINE official สามารถเลือกกลุ่มเป้าหมาย
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ได้เลยว่ากลุ่มอายุที่เราตั้งค่าไว้เป็นเพื่อนหรือว่าจะเลือกส่งทั้งหมด ส่งได้พร้อม
กันทีเดียวไม่ต้องมาเลือกเหมือน LINE ส่วนตัวหรือ LINE กลุ่มที่จะแชร์ออกไป
ซ ึ ่ งจะม ีความคล ่องต ัวมากกว ่าในเร ื ่องของการประชาสัมพ ันธ ์ข ้อมูล                   
การให้ข้อมูลที ่จะใส่เข้าไปไม่เป็นเพียงกับการประชาสัมพันธ์อย่างเดียว                 
เช่น เรื่องภาษีตามจุดมุ่งหมายที่ของสำนักปลัด ฯ ที่เราได้สำรวจไว้หรือว่าเรื่อง
อื่น ๆที่ต้องการจะเปิดเผยแพร่ให้ประชาชนก็สามารถใส่ข้อมูลเข้าไปได้ทันที              
ส่วนใหญ่คือใช้ในเรื่องของการโฆษณาประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ จะเชื่อมโยง
กับเว็บไซต์กับฐานข้อมูลใหญ่ ๆ ที่ม ี

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ถ้าเรามีกลุ ่ม Official ที ่ทำงานลิงค์กันระหว่างท้องถิ ่นด้วยกันสามารถ              
ที่จะส่งข้อความครั้งเดียวนี้เห็นกันหมดเลยกลุ่มใช่หรือไม่ 

นางสาวใกล้รุ่ง ยิ้มศิลป์  
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
กองยุทธศาสตร์ ฯ 

: LINE บุคคลหรือ LINE กลุ ่ม จะมีการจำกัดในเร ื ่องของการเพิ ่มเพื ่อน              
เวลาที่จะแชร์ให้เพื่อนคนอื่นส่วนตัวที่เป็นเพื่อนกัน ถ้าเป็นเพื่อนกับท่านปลัด
เป็นเพื่อนกับรองปลัดต้องเพ่ิมทีละคน แต่ว่า LINE OA ถ้าเป็นเพ่ือนกับคนไหน
อยู่แล้ว สามารถจำแนกเพื่อนอยู่แล้ว สมมุติว่าข่าวนี้นายก ฯ อยากเผยแพร่
เฉพาะกลุ่มอายุเท่านี้ หรือว่ากลุ่ม อบจ.พิษณุโลก อย่างเดียวก็สามารถเลือก
กลุ่มได ้คลิกทีเดียวไปได้หมดเลย 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: มีค่าใช้จ่ายหรือไม่ 

นางสาวใกล้รุ่ง ยิ้มศิลป์  
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
กองยุทธศาสตร์ ฯ 

: ค ่าใช ้จ ่ ายส ูง เพราะว ่าการส ่งข ้อความ จะไม ่ ได ้น ับเป ็นข ้อความ 
คือไม่ใช่การส่งหนึ่งครั้งนับเป็นหนึ่งข้อความ แต่เป็นการส่งให้เพื่อน 1 คน
เท่ากับ 1 ข้อความ ยิ่งจำนวนเพื่อนเยอะเท่าไหร่ ค่าใช้จ่ายจะยิ่งเพ่ิมข้ึน 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ศักยภาพเราสามารถทำได้หรือไม่ภายใต้ระเบียบราชการ 

นางสาวใกล้รุ่ง ยิ้มศิลป์  
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
กองยุทธศาสตร์ ฯ 

: กำลังศึกษาเรื ่องการเบิกจ่าย ถ้าไม่ได้ฟรี official ของ อบจ.พิษณุโลก                 
มีเพื่อนอยู่ประมาณ 800 คน เกือบ ๑,๐๐๐ คน ส่งข้อความไป ข้อความหนึ่ง
คือเท่ากับจะหมดฟรีแล้ว 1,000 คน เขาไม่ได้นับเป็นครั ้งที ่ส่งแต่จะนับ                
เป็นจำนวนเพื่อนที่ส่ง จะเรียก 1 ข้อความ 1 คนเท่ากับ 1 ข้อความ 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ถ้าเป็นประโยชน์ก็ทำ ถ้าคิดว่าไม่เป็นประโยชน์แล้วไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายก็อย่า
ไปทำให้เกินความจำเป็น 

2. ตรวจสอบแก้ไขแนวกำแพงอิฐ ฐานป้ายศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์  
ณ ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: แนวกำแพงทางเจ้าหน้าที่  ที ่ด ูแลพระราชวังจันทน์โดยตรงได้ไปสำรวจ                 
ขออนุญาตท่านนายก ฯ ให้ท่านรองธวัชชัย ฯ ช่วยอธิบายในเชิงการช่าง 

นายธวัชชัย พึ่งสมบัติ 
รองนายกอบจ.พิษณุโลก (2) 

: สำหรับทั ้งป้ายและแนวกำแพงที ่ชำรุดก็เป็นสาเหตุมาจากที่ อิฐที ่มาทำ           
ไม่มีคุณภาพ ไม่เป็นไปตามคุณสมบัติคืออิฐจะมีหลายประเภท เป็นอิฐโบราณ
เป็นอิฐที่เผาความร้อนสูง ทางเจ้าหน้าที่ได้เอาอิฐเดิมที่มีอยู่ซึ่งกรมศิลปากร   
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ทำเหลือกองอยู่เยอะก็ใช้ได้ วิธีการเป็นการซ่อมเล็กน้อย ได้แนะนำเจ้าหน้าที่            
ไปแล้ว ตัดให้มันเล็กหน่อยสวมเข้าไปโดยใช้กาวซีเมนต์ ส่วนฐานตัวใหญ่เป็นอิฐ 
ต้องสั ่งซื ้อให้ก็สำรวจทำทีเดียวเพราะว่าเล็กน้อย และอีกอย่างหมดอายุ          
ไม่สามารถทนกับสภาพดินฟ้าอากาศต้องตัดซ่อมเข้าไปไม่ต้องเอาออกทั้งหมด     
ตัดเฉพาะผิว ปัญหาคืองานเล็กน้อยต้องรวมทีเดียวแล้วก็หาผู้ประกอบการ        
มาทำคราวที่แล้วทำรั้ว 2 - 3 วัน ซื้อวัสดุมาทำเองใช้เงินส่วนตัวนี้ก็เหมือนกัน               
ก็จะช่วยแนะนำเจ้าหน้าที ่ของกองการศึกษา ฯ ที ่ทำอยู ่ก็มีความสามารถ           
อยู่หลังคาจบไปแล้วก็ทำเองได้ ส่วนตัวนี ้ก็ได้แนะนำไปแล้ววัสดุก็ม ีอยู่               
ขั้นดำเนินการได้ปรึกษากับทางเจ้าหน้าที่ให้ช่างไปสำรวจพื้นที่ว่ากี่ตารางเมตร 
กี่จุด เพราะว่ามีอยู่หลายแห่งเหมือนกันแต่ที่หลัก ๆ ก็คือป้ายต้องทำก่อน             
ป้ายที่เป็นหน้าเป็นตาอยู่ 2-3 ที ่ซึ่งไม่เยอะ จะรับเป็นที่ปรึกษา 

นายบัญชา พินิจอุปพันธ์ 
ผอ.กองช่าง 

: โดยธรรมชาติของการซ่อมแซมในลักษณะของศิลปวัตถุโบราณ ในงานของ
ลักษณะการทำงานของกรมศิลป์ไปศึกษาค้นคว้าแล้วถามเขา อิฐพวกนี้เวลาเขา
ออกแบบ เขาอยากให้มันเป็นลักษณะภาษาศิลปะคือเพียวอาร์ต สึกกร่อนไป
ตามธรรมชาติ การใช้อิฐบริเวณนี้โดยข้อเท็จจริงจะต้องใช้อิฐโบราณ ซึ่งมีอยู่
ทางภาคกลางที่แรกก็คือ อ่างทองกับอยุธยา อ่างทองขาเข้าเราจะเจอคำว่า 
มอท. แถวอ่างทองคือที่หนึ่งของประเทศไทย ถ้าเป็นทางภาคเหนือก็คือลำปาง
กับเชียงใหม่ ธรรมชาติดินน่าจะเป็นมะขามสูงหรือไม่ก็วังพิกุล  บึงราชนก
เพราะว่าดินของพิษณุโลกจะไม่มีคุณภาพอันนี้เป็นฐานของวัดวิหารทองโบราณ
อย่างแท้จริง ซึ ่งกัดกร่อนเขาซ่อมมานานและยังไม่มีสภาพของอิฐกร่อน              
แต่การหลุดร่อนเป็นเรื ่องหักอันนี ้เร ื ่องปกติ ถ้าจะใช้ต้องเป็นอิฐโบราณ                 
ที ่ เป ็นผลิตภัณฑ์อย ่างแท้จร ิง  แต่ถ ้าเป็นลักษณะของปล่อยเป็นกร ่อน            
ตามธรรมชาติที่เรียกว่า เพียวอาร์ตก็ต้องปล่อยไป 

นายธวัชชัย พึ่งสมบัติ 
รองนายกอบจ.พิษณุโลก (2) 

: เห็นด้วยกับ ผอ.กองช่าง แต่เผอิญที่จะซ่อมไม่ใช่ชิ ้นนี้ คือถ้าโบราณสถาน             
จะไม่ยุ่งแต่ท่ีมีปัญหาอยู่ก็คือป้ายด้านหน้าทั้งหมด ได้ทำข้ึนมาใหม่ไม่ใช่ของเก่า
เป็นการทำเลียนแบบ อันนี้ที่จะซ่อมก็คือส่วนตรงนี้โบราณสถาน ส่วนอื่น ๆ     
เราไม่แตะ ดูตามความเหมาะสม เห็นด้วยแนวคิดนั้นแต่ว่าบางจุดที่ล่อแหลม
กับความมั่นคงอาจจะพังได้ จะเอาเฉพาะที่ด้านหน้า ด้านที่ อบจ.พิษณุโลก             
ทำข้ึนมาใหม ่              

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: คุณภาพของดินไม่ได้มีการเผาไหม้ จึงไม่มีความแกร่ง ของกรมศิลป์ไม่มีปัญหา 
แต่ของเราทั้งหลุดทั้งกร่อนสระสองห้องเป็นอย่างไรบ้าง  

3. ติดตามการถมดินแนวเขตรูปตัวนก ณ บึงราชนกว่ามติคณะรัฐมนตรีหรือ               
มีหนังสือยืนยันความเป็นเจ้าของให้ชัดเจน และสามารถทำนิติกรรมได้ถ้าไม่มี 
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นายธวัชชัย พึ่งสมบัติ 
รองนายกอบจ.พิษณุโลก (2) 

: ประเด็นนี้ได้ถามไว้คราวที่แล้วว่าความเป็นเจ้าของจะมีการจ้างศึกษาเป็นห่วง
เรื่องข้อกฎหมายทางฝ่ายพิชิตก็ได้นำเอกสารมาและพ้ืนที่ถูกถอนสภาพไม่ใช่มติ
คณะมนตรีอนุมัติแผนฟื้นฟูพร้อมกัน 2 แห่ง คือ บึงราชนกกับบึงบอระเพ็ด            
อ ันน ี ้มติอน ุม ัต ิให ้ฟ ื ้นฟู 2 แห่ง ซ ึ ่งเขาก็ม ีรายละเอียดแต่ถ ้าลงไปลึก               
ในรายละเอียดก็ยังมีปัญหาข้อกฎหมาย แนะนำฝ่ายพิชิตให้ทำหนังสือว่า           
อบจ.พิษณุโลก จะดำเนินการ เมื่อสักครู่เข้าไปศึกษาไม่ใช่ขึ้นกับกรมธนารักษ์
เพราะเป็นที่ น.ส.ล.กับมหาดไทยใช้ร่วมกัน อันนี้ก็ต้องดูไปสอบถามกรมธนา
รักษ์เขาก็ไม่ตอบ ไม่ใช่ของเขา เราต้องหาต้นตอ เพ่ือนำเรื่องกับแผนงานเข้าไป
ขออนุญาต เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะดำเนินการอะไรก็แล้วแต่จะต้องมีเอกสาร
ยืนยันความเป็นเจ้าของหรือว่ามีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินงาน มิเช่นนั้นเวลา                           
ตั้งงบประมาณจะไม่สามารถจัดหาได้ กองพัสดุก็ไม่ทำให้ เพราะว่าเอกสาร               
ไม่ครบ ขณะนี้ยังไม่มีอะไรที่จะเชื่อมโยงไป อบจ.พิษณุโลก แต่ว่าเขาก็จะมีแผน
มีเจ้าภาพหลักได้อธิบายไว้ในนี้แต่ยังไม่มาถึงเรา ก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายพิชิต           
ลองประสานเชื่อมโยงมาถึงเราให้ได้ ถึงจะทำได้ให้ไปศึกษาเพราะดูแล้วยังไม่มี
อะไรหนังส ือมติอน ุม ัต ิแผนฟื ้นฟู 12 จบแต่รายละเอียดย ่อยลงไปอีก                
ยังไม่ปรากฏต้องไปทำให้มันชัดเจนขึ้น เพื่อรองรับที่จะทำต่อ มิเช่นนั้นปีหน้า          
ก็ยังทำอะไรไม่ได้ 

นายพิชิต ขอผล 
หัวหน้าฝ่ายผังเมือง 
กองช่าง 

: ตอนรับนโยบายกับท่านรองธวัชชัยไปและไปสอบถามกับทรัพยากรน้ำภาค
และชลประทานเขาก็บอกว่าจะเอาตัวไหนเป็นตัวยืนยันในเรื่องของการอนุมัติ  
ในลักษณะของตัวมติ ครม. ในการเดินงานและจะมีหนังสือฉบับมติ ครม. 
อนุมัติแผนเป็นรายงานกว่า 500 หน้า แล้วก็จะมีรายงานอีกตัวก็คือว่าบัญชี
แนบท้ายที่อยู่ในรายงาน นำไปประกอบในการอนุมัติของ ครม. จะเป็นลักษณะ
บอกว่าอบจ.พิษณุโลก จะมีแผนงาน 1 2 3 4 5 คืออนุมัต ิในเร ื ่องของ
สวนสาธารณะ พ้ืนที่ศึกษาธรรมชาติ พ้ืนที่สวนสาธารณะจำนวน 364 ไร่ และ
พื้นที่ศึกษาธรรมชาติอีก 160 ไร่ และพื้นที่สวนสาธารณะที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
90 ไร่ นอกนั้นจะเป็นรายละเอียดเรื่องของสะพานไม้กับเรื่องของจุดพักคอย 
ซึ ่งจะมีแผนในเรื ่องของการดำเนินงานออกมาให้หน่วยงานที ่เกี ่ยวข้อง               
โดยจะยึดตัวนี้เป็นตัวหลัก หนังสือที่เขาใช้อ้างอิงงานของทรัพยากรน้ำภาค 
เสนอว ่า ต ัวหนังส ือที ่อ ้างอิงค ือหนังส ือเร ื ่องของการสำนักงานเลขา
คณะรัฐมนตร ีท ี ่ได ้ขออนุมัต ิในเร ื ่องของแผนหลักฟื ้นฟูบ ึงราชนกและ             
บึงบอระเพ็ด อีกตัวก็คือความเห็นของคณะมนตรี เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 
เห็นชอบตามแผนของทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอ สำนักงานทรัพยากรน้ำ
แห ่งชาต ิและหน่วยงานที ่ เก ี ่ยวข ้องร ับความเห็น  ขอให ้ร ับความเห็น                
ของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตร กระทรวงคมนาคม กระทรวง
ทรัพยากรน้ำ กระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงมหาดไทย และ
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ในหนังสือที่เตรียมไว้          
ให้แล้วก็จะเป็นลักษณะของความเห็นของแต่ละหน่วยงาน ความคิดเห็น            
ของกระทรวงการคลัง บึงราชนกมีสถานะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
ประเภทพลเมืองใช้ร ่วมกันไม่ได้เป็นที ่ราชพัสดุ  จ ึงไม่อยู ่ในความดูแล                  
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ของกรมธนารักษ์ และอีกเรื่อง คือหากจะดำเนินการตามแผนหลักการฟื้นฟู           
บึงราชนก ตามกรณีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่บอกว่า            
ให้เป็นราชพัสดุที่อยู่ในความเห็นที่อยู่ในภายใต้พื้นที่บึงราชนกต้องดำเนินการ
ตามระเบียบกฎหมายที่เกี ่ยวข้องกับราชพัสดุกฎหมายอื่นที ่เกี ่ยวข้องด้วย
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงเกษตรบอกว่าให้ดู             
เร ื ่องน้ำเสีย เร ื ่องของความหลากหลายทางชีวภาพ การเพิกถอนอย่าง               
ที่ท่านรองธวัชชัย ฯ แนะนำให้ไปศึกษามาแล้ว ก็จะมีขั้นตอนการถอนได้แนบ
เอกสารที่ประกอบ เรื่องของขั้นตอนต่าง ๆ จะมี 13 ขั้นตอนขั้นตอนที่ 1 คือ
ยังไงก็ต้องยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดกรณีที ่เป็นพื ้นที ่จังหวัด ขั้นตอนที่ 1           
จะมีแผนผัง มีต้นแบบที่นครไทยอยู ่คือศาลจังหวัด นายก ฯ ขอเพิกถอน           
ต้องมีแผนผัง แผนที่ แผนงานโครงการเข้าไปด้วย ตามมติ ครม. และความ
เห็นชอบของท้องถิ่น ถ้าจะยื่นก่อนยังไม่ศึกษาก่อน และอาจจะยื่นก่อนแล้ว        
ก็เป็นเอกสารเพิ่มเติมเข้าไป ในส่วนของหลักเกณฑ์ที่ 2 ในการถอนสภาพคืน
ขอให้ดูเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่ดินแต่อีกตัวก็คือต้องไม่ขัด
ต่อกฎหมายผังเมือง ของเราจะต่างจากของนครไทย อีกอย่างคือว่าของศาล
นครไทยจะเป็นลักษณะแผนงานใหม่ แต่เราจะมีแผนงานเก่า ซึ่งกระทบกับ
กฎหมายผังเมืองไปด้วย เพราะว่าจะมีกรณีโรงซ่อมเป็นลักษณะของกิจกรรม
ประเภทโรงงาน อาจจะมีปัญหาเรื่องขัดแย้ง หอประชุมจะเป็นลักษณะพื้นที่         
สีแดง ซึ่งอาจจะขัดหน่อย 

นายธวัชชัย พึ่งสมบัติ 
รองนายกอบจ.พิษณุโลก (2) 

: ไม่ต้องสนใจ 13 ข้อ มอบให้ฝ่ายพชิิตไปจัดการเรื่องการถอนสภาพ เพราะว่า
ไม่ว่าจะศึกษาก่อนหรือหลังต้องมีกิจกรรม มิเช่นนั้นไม่สามารถทำอย่างอ่ืนได้ 

นายพิชิต ขอผล 
หัวหน้าฝ่ายผังเมือง 
กองช่าง 

: มีอีกเรื่องหนึ่งที่ผู้บริหารให้ไปศึกษาตำแหน่ง (รูปแผนผัง) ได้ไปปักหลักแสดง
ตำแหน่งว่าพื้นที่รูปตัวนกสามารถที่จะดูได้ว่าอย่างบริเวณสะพานนี้จะปักหลัก
โชว์ไว้จะอยู่ประมาณหน้ากองสวัสดิการ ฯ ตำแหน่งของสะพาน ตรงต้นสะพาน
อาจจะอยู่ตรงบริเวณตรงลานก่อนถึงหน้ากองสวัสดิการ ฯ และอีกตัวก็คือท้าย
ของตัวนก ส่วนอีกรูปอยู่ประมาณท้ายสวนส่วนของสวนรุกขชาติ ปีกของตัวนก
อยู่บริเวณต้นโพธิ์ 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ใครตอบได้บ้างอย่างกรณีหน่วยงานอื่นที่มาทำอย่าง เช่นทางหลวงชนบท 
กรมชลประทาน ต้องถอนสภาพหรือไม่ ทำบึงราชนกให้เป็นถนนต้องถอน
สภาพอะไรหรือไม่ 

นายพิชิต ขอผล 
หัวหน้าฝ่ายผังเมือง 
กองช่าง 

: ที่ประชุมมีการถามเหมือนกันก็มีหน่วยงานเดียวที่ไม่ต้องขอถอนสภาพก็คือ
ชลประทาน นอกนั้นจะเป็นเช่นเดียวกัน 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: แสดงว่าทางหลวงต้องทำเหมือนกัน 

นายพิชิต ขอผล 
หัวหน้าฝ่ายผังเมือง 
กองช่าง 

: ใช่คร ับ ตอนนี ้เพิ ่งสอบเขต น่าจะเสร็จแล้ว แต่ว ่าแนวเขตก็มีที ่ว ่าล้ำ                 
ในที่ชาวบ้านอยู่ท ั ้ง 2 ด้าน ทั ้งเหนือและใต้ ตอนนี ้ เขาอยู ่ ในขั ้นตอน                  
ออกแบบอยู ่
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นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: สอบถามเขาว ่าเหม ือนความคิดเห ็นเราไหมที ่ เป ็นประโยชน์  บางที                    
การออกแบบของหน่วยราชการ ออกแบบโดยตัวเขาเองไม่ได้ฟังแบบจากรอบ
ข้างว่าให้สมบูรณ์ ใครไปประสานได้หรือไม ่

นายพิชิต ขอผล 
หัวหน้าฝ่ายผังเมือง 
กองช่าง 

: ได้ไปประสานรอบหนึ่งแล้ว เขามีแบบแผนผังแล้ว วันศุกร์ทางชลประทาน
ประสานมาว่าจะเริ่มทำประชาคมในการขุดลอกบึงราชนกที่ว่าได้รับเงิน 250 
ล้าน เขาขอใช้อาคารที่บึงราชนกในการที่จะประชาคมจากกลุ่มชาวบ้านและ
เป็นการประชาสัมพันธ์โครงการขุดลอกบึงราชนก 250 ล้านที ่เป็นเงินกู้            
เริ่มคาดว่าจะดำเนินการหลังฤดฝูน 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: น่าจะไปจัดหลังสวนรุกขชาติ อำนวยความสะดวกด้วยในฐานะผู้มีส่วนได้เสีย
แล้วก็ต้องเข้าประชาคมด้วย 

นายธวัชชัย พึ่งสมบัติ 
รองนายกอบจ.พิษณุโลก (2) 

: ฝ่ายพิชิตที่ค้างอยู่ก็คือ  
     ประเด็นที่ 1  ไปประสานทางหน่วยที่ตรวจสอบพบว่ากระบวนการอย่างนี้  
สามารถจัดจ้างศึกษาออกแบบให้ก่อนได้หรือไม่ 
     ประเด็นที่ 2 เรื่องที่ทิ้งดิน อาศัยประโยชน์จากกรมชลที่ขุดจะได้ต้นทุน        
ที ่ไม่ต้องลงทุนถมดินตรงตัวนก ส่วนการจะไปปรับเกรดบดอัดเลยเดี ๋ยว
ดำเนินการได้ อย่าให้พลาดโอกาสตรงนี้ เพราะว่าจะได้เป็นรูปร่างแล้วก็จะไป
ปรับแต่งตามรูปแบบของเราได้ ให้ได้ส่วนหนึ่งที่ทั้งระดับทั้งพิกัดและต่าง ๆ         
ให้สอดคล้องในส่วนจะเว้าแต่งได้ ฝากตรงนี้จะได้มีต้นทุนการคุมงบประมาณ
ก่อนมิเช่นนั้นจะต้องถมดินเยอะ 

นายพิชิต ขอผล 
หัวหน้าฝ่ายผังเมือง 
กองช่าง 

: ท่านประธานแจ้ง เขาบอกว่า 210 ล้านประมาณ 5 ล้านคิว ตอนนี้ที่มาใช้
ของเราแค่ประมาณ ๑,๘๐๐,๐๐๐ เหลืออีกเยอะ กำลังจะปรับแผนดูว่าเอาดิน
มาเสริมเพิ่มอีกได้หรือไม ่เดี๋ยวจะเสนอท่านนายก ฯ อีกครั้งหนึ่ง 

ว่าที่ ร.ต.อิทธิพล บุบผะศิริ 
รองนายกอบจ.พิษณุโลก (1) 

: ฝ่ายพิชิตต้องลองดูในส่วนของหนังสือของกระทรวงการคลังในเรื ่องของ          
การที่ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ให้สำนักงานทรัพยากรน้ำเสนอในเรื่อง
ของการกำกับดูแล คือ เป็นแผนรวมของทุกหน่วยงานหรือไม่ จะต้องเสนอ      
ให ้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิเป ็นคนด ูแล มิใช ่ว ่าต ่างคนต่างทำ             
แต่ละส่วน เพราะฉะนั้นต้องดูตรงนี ้ด้วยว่าเขาให้ตัว สนช.เป็นคนควบคุม
หรือไม่ เพราะฉะนั้นก็ทำควบคู่กันไปทั้งเรื่องถอนสภาพกับในตัวนี้ลองไปศึกษา
ดูก็ลองดูว่าทุกส่วนราชการไม่ว่าชลประทานไม่ว่าอะไรต่าง ๆ ที่ต้องให้ สนช.
เป็นคนกำกับดูแลหรือไม่ ลองไปประสานดู 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ต้องไปดำเนินการให้เกิดความชัดเจนและสามารถดำเนินการได้มิเช่นนั้น 
อบจ.พิษณุโลก อาจโดนข้อหาบุกรุก 

นายพิชิต ขอผล 
หัวหน้าฝ่ายผังเมือง 
กองช่าง 

: เดี๋ยวเอาเอกสารตัวนี้ไปปรึกษาทาง สตง. อีกครั้งหนึ่ง จะได้เดินเรื่องเพ่ือถอน
สภาพก่อนเลยหรือว่าจะไปดำเนินการเรื่องจ้างออกแบบอีกที 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 
 

: ถอนสภาพโดย อบจ.พิษณุโลก ยังไม่ได้รับการมอบเป็นสัดส่วน 
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นายพิชิต ขอผล 
หัวหน้าฝ่ายผังเมือง 
กองช่าง 

: ทรัพยากรน้ำแนะนำว ่ามอบด้วยตัวหนังส ือ ครม.แล ้ว ท ุกว ันนี้ก ็คือ                    
ทุกหน่วยงานต้องไปดำเนินการตามมติ ครม. เขาจะอนุมัติตามแผนที่ สนช. 
เสนอ ซึ ่งจะต่างจากการนำเสนอขอไปเพิ ่มเติม ซึ ่งจากรายงานการศึกษา              
ยังไม่ถึงใน ครม. เพราะว่ากระบวนการก็คืออาจจะต้องไปทำเรื่องผลการศึกษา
เปรียบเทียบอีกที (แผนผัง) แล้วก็จะมีเรื่องของพื้นที่ที่เขากำหนดไว้ จะต้องไป
ศึกษาเปรียบเทียบว่าจะต้องศึกษาหลักการและเหตุผลในการที่จะประกอบด้วย 
เพราะว่าตอนนี้ ครม. อนุมัติตามผังนี้ เงื่อนไขของพื้นที่จะเป็นไปตามเงื่อนไข
ของตัวนี้สิ่งที่มีอยู่ในบัญชีแนบท้าย แต่ว่าในกรณีของเราที่ทำหนังสือเพ่ิมเติมไป 
ที่ทำเสนอไปก็คือว่าท่านายก ฯ ลงนามเสนอไปทางคณะกรรมการบอกว่ารับไว้
เพียงหลักการ เพียงแต่ว่าเราก็ต้องมีการร้องขอในการของปรับให้เป็นทางการ
อีกครั้งหนึ ่ง ครม. ไม่ได้ไม่อนุมัติผังนี ้ก็เลยมีการขัดในเรื่องของข้อคิดเห็น 
เพราะว่ากระบวนการต้องเสนอให้ทางมหาวิทยาลัยนเรศวรศึกษา แล้วก็บอก
ถึงหลักการและเหตุผลในการที่จะคิดว่าเป็นโจทย์ในตามมติ ครม. คือไม่ต้อง  
กีดขวางทางน้ำและศึกษาเรื่องระบบระบายน้ำด้วย เพราะว่าอาคารหลายตัว
ขัดต่อกฎหมายที่เกี ่ยวข้องยังไม่ใช่กฎหมายผังเมืองอะไร กฎหมายโรงงาน
เพราะว่าทำลักษณะของโรงงานที่บึงราชนก ซึ่งเป็นปัญหาในเชิงกฎหมาย              
นี้อยู่เหมือนกัน หอประชุม สำนักงานอาจจะเลี่ยงได้ หอประชุมถือว่าเป็น
อาคารชุมนุมคน ซึ ่งออกแบบระบบระบายน้ำ สามารถที่จะวางท่อระบาย
น้ำหน้าบึงแล้วก็เชื่อมกับท่อระบายน้ำของเทศบาลบริเวณคลองหนองอีเฒ่า
กระบวนการคือต ้องการออกแบบรายละเอียดแล้วก ็ศ ึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้นไปด้วย 

 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ต้องดูให้เป็นไปตามระเบียบ ก็น่าจะใช้เวลาพอสมควรความชัดเจนก็ค่อย ๆ
เกิดข้ึน ถ้าเราศึกษาระเบียบ 

4. ขอกำชับให้ทุกกอง รายงานผลโครงการ/กิจกรรมตามระยะเวลาที ่กำหนด               
เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงภารกิจหน้าที่ที่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพิษณุโลกปฏิบัติ 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: รายงานผลโครงการกิจกรรม เพื ่อให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ได้ดำเนินการ
ประชาสัมพันธ์ภารกิจของ อบจ.พิษณุโลก ที ่ดำเนินการไปในรอบต่าง ๆ                      
ท ี ่ดำเน ินการไปอย ่างน ้อยก ็ประมาณเด ือนละ 2 คร ั ้ ง  คร ึ ่ งเด ือนครั้ง                         
เพื่อประชาสัมพันธ์ดำเนินการมีรายงานไปบ้างแล้วหรือยัง ฝ่ายประชาสัมพันธ์
รับข้อมูลจากไหน 

นางสาวใกล้รุ่ง ยิ้มศิลป์  
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
กองยุทธศาสตร์ ฯ 

: รับรายงานจากไลน์กลุ่มและภารกิจประจำวัน 

นายอณรุัตน์ แก้วทองคำ  
ผอ.กองยุทธศาสตร์ ฯ 

: สำหรับในเรื่องข้อสั่งการตามหัวข้อที่ 4 เป็นเรื่องของการที่แจ้งให้ทุกส่วน
ราชการ ให้ส่งรายงานผลโครงการและกิจกรรมพร้อมภาพถ่ายในเรื่องของ          
การดำเนินงานตามนโยบายของท่านนายกที่ได้แถลงไว้ต่อสภาในระยะที่ 1 คือ
ในการประชุมครั้งที ่แล้วที ่ได้แจ้งไปแล้ว ตั ้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 
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มีนาคม 2564 ก็ได้ให้ทุกส่วนราชการทราบและก็ให้รายงานผลการปฏิบัติงาน
หรือการดำเนินงานพร้อมภาพถ่ายส่งให้กองยุทธศาสตร์  ฯ ภายในวันที่ 30 
เมษายน 2564 ซึ่งขณะนี้ก็ได้มีทุกส่วนราชการบางส่วนก็ได้รายงานมาพร้อม
ภาพถา่ยเอกสารที่เกี่ยวข้องจะได้รวบรวมให้ทางฝ่ายประชาสัมพันธ์ดำเนินการ
ต่อไป มีบางส่วนก็ประชาสัมพันธ์ต่อเนื่อง แจ้งว่าให้ทุกส่วนรายงานในระยะ            
ที่ 1 ได้แล้วระยะที่ 2 ที่ 3 ก็หากดำเนินการแล้วเสร็จก็ให้รายงานผลพร้อม
ภาพถ่ายให้กองยุทธศาสตร์ ฯ 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: 6 เดือนครั้งใช่หรือไม่ 

นายอณุรัตน์ แก้วทองคำ  
ผอ.กองยุทธศาสตร์ฯ 

: ถ้าไม่มีให้ทำบันทึกแจ้งด้วย จะได้รวบรวมเป็นหลักฐานไว้ 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ทำไมถึงแบ่งเป็น 16 ส่วน  

นายอณุรัตน์ แก้วทองคำ  
ผอ.กองยุทธศาสตร์ฯ 

: หมายถึงว่าส่วนราชการเรา 13 ส่วน และ 3 โรงเรียนขณะนี้รายงานมาแล้ว 
10 ส่วนราชการ เหลืออีก 6 ส่วนราชการ ที่ยังไม่ได้แจ้งก็ไม่ทราบว่าไม่มีหรือ
ยังไม่ได้รายงาน สำนักปลัด ฯ กองพัสดุ ฯ กองคลัง โรงเรียนบางกลางท่าว ฯ  
กองทรัพย์ ฯ ถ้าไม่มีให้แจ้งเป็นหนังสือให้ทราบด้วย 

นายวีรวัฒน์ ปานแสง 
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการฯ 

: ในส่วนของสำนักงานเลขา ฯ ก็รายงานไปแล้ว ต้องดูว่านโยบาย 8 ด้าน 
เข้ามาแล้วกี่ด้านยังขาดด้านไหนจะได้ตามงานถูก 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: อยากให้ตรงเวลา ไม่รายงานรายปี โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคมทำไมถึง
ไม่รายงาน 

นายอโณทัย บัวขัน 
ผอ.รร.ศรีอินทราทิตย์พิทยาคม 

: กรณีโครงการตามนโยบายม ีสองส ่วน เด ี ๋ยวจะกล ับไปทบทวนอีกที  
แต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาโรงเรียนปิด เพ่ิงเปิดทำการเรียนการสอนมา 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ล่าช้าอย่างมากไม่เกิน 15 วัน กองคลังเร่งรัดจัดเก็บรายได้ถือว่าเป็นนโยบาย 
ให้แปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ในส่วนการทำงานเรื่องการพัฒนาคนในการ 
จัดอบรม แล้วก็เรื่องการทำงานล่วงหน้าตามนโยบายที่บอกจัดหาพัสดุโดยที่รอ
งบประมาณก็ถือว่าเป็นไปตามนโยบาย 

นางสีไพร โกธรรม 
ปลัด อบจ.พิษณุโลก 

: รับไปปฏิบัติ ในเรื่องของการจัดหาพัสดุถือเป็นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ว่าที่ ร.ต.อิทธิพล บุบผะศิริ 
รองนายกอบจ.พิษณุโลก (1) 

: ในส่วนของกองการเจ้าหน้าที่ ดูรายงานประจำเดือนที่บอกว่ากองไหนไม่ได้
รายงานอะไรมีค้างเกือบทุกเดือน ควรให้ความสนใจด้วย ที่ติดค้างทุก ๆ เดือน
ขอให้ช่วยขนขวายกันทุกกอง 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เสนอให้ที่ประชุมทราบ 

การนำเสนอข้อมูลการปฏิบัติงานในห้วงเดือน ๒๖ พฤษภาคม ถึง ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔                 
ของส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 
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๔.๑ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 ฝ่ายป้องกันสาธารณภัย 
นางอรัญญา เนตรผสม 
หัวหน้าสำนักปลัด ฯ 

: ขออนุญาตรายงานผลการปฏิบัติงานของฝ่ายป้องกัน ฯ เนื่องจากฝ่ายชมภู 
จันทร์เชื้อ ติดภารกิจ 
กิจกรรมที่ดำเนินการในช่วงที่ผ่านมารวม ๗ กิจกรรม 
     กิจกรรมที่ ๑ โครงการน้ำสะอาดสู่ประชาชนเพ่ือท้องถิ่นไทย เป็นงานเจาะ
บ่อบาดาล ได้ดำเนินการ ๒ จุด  
       จุดที่ ๑ หมู่ที่ ๑๔ บ้านสงบสุข ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ 
       จุดที่ ๒ หมู่ที่ ๘ บ้านร่มเกล้า ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ  
     กิจกรรมที่ ๒ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำคลองสะอาดปราศจากวัชพืช ได้
ดำเนินการ ๒ จุด  
       จุดที่ ๑ คลองคู หมู่ที่ ๔ ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ พ้ืนที่ ๖๐ ไร่  
       จุดที่ ๒ คลองห้วยน้อย (ช่วงที่ ๑ และช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑ , ๒ , ๓ , ๑๐ 
ตำบลบ่อทอง อำเภอบางระกำ พ้ืนที่ ๗๑.๗๑ ไร่ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)  
     กิจกรรมที่ ๓ งานสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภค – บริโภค เพื่อช่วยเหลือ             
ผู้ประสบสาธารณภัย จำนวน ๑๖๘,๐๐๐ ลิตร ในเขตพ้ืนที่ ดังนี้ 
 -  อำเภอวังทอง  ๓  แห่ง   จำนวน  ๘๔,๐๐๐ ลิตร  
 -  อำเภอเนินมะปราง  ๑  แห่ง จำนวน  ๒๔,๐๐๐ ลิตร  
 -  อำเภอเมือง  ๑  แห่ง  จำนวน  ๖๐,๐๐๐ ลิตร 
     กิจกรรมที่ ๔ สนับสนุนเครื่องสูบน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมเจ้าหน้าที่             
เข้าดำเนินการติดตั ้งเครื ่องสูบน้ำ หมู ่ที ่ ๓ ตำบลดอนทอง อำเภอเมือง        
โดยทำการสูบน้ำรอบนอกบึงถังเข้ามาใส่ในบึงถังบริเวณ หมู ่ที ่ ๓ ตำบล              
ดอนทอง สำหรับเก็บน้ำไว้ใช้ในการผลิตน้ำประปาให้กับประชาชนสำหรับ              
การอุปโภคบริโภค (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 
     กิจกรรมที่ ๕ สนับสนุนเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม "BIG Cleaning Day 
ร่วมกับฝ่ายบริหารทั่วไป โดยดำเนินการตัดต้นไม้พร้อมทั้งขนทิ้ง บริเวณรอบ
สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  "ตามโครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงสถานที่ทำงาน น่าอยู่ น่าทำงาน (๕ ส) ภายใต้วาระการขับเคลื ่อน
วาระจังหวัดพิษณุโลก"พิษณุโลกเมืองสะอาด" (PHITSANULOK CLEAN & 
TIDY) และเรายังจะดำเนินการในเรื่องของทาสีตีเส้น 
     ก ิจกรรมที ่  ๖ สนับสนุนเจ ้าหน้าที ่ ดำเน ินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ           
เพื ่อป ้องก ันการแพร่ระบาดของเช ื ้อไวร ัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)        
ให้กับโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 
     กิจกรรมที ่ ๗ สนับสนุนรถบรรทุกน้ำ จำนวน ๒ คัน เพื ่อบรรทุกน้ำ                 
จากค่ายสมเด็จพระนเรศวร ฯ มาใส่สระสองห้อง ภายในพระราชวังจันทน์ 
จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ ลิตร 
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 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
น.ส.สิริพร นันท์ตา 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
สำนักปลัด ฯ 

: ขอรายงานผลการดำเนินงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
     เร ื ่องที ่ ๑ กิจกรรมปรับปรุงภูม ิท ัศน์ภ ูม ิท ัศน์ และทำความสะอาด           
บริเวณโดยรอบสำนักงาน ให้น่าอยู่ น่าทำงาน ภายใต้วาระการขับเคลื ่อน           
ว า ร ะ  “พ ิ ษ ณ ุ โ ล ก เ ม ื อ ง ส ะอ า ด ” ( PHITSANULOK CLEAN & TIDY)                            
ได้ดำเนินการต่อเนื่องในห้วงระหว่างวันที่ ๒๑ , ๒๗ - ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
ถึงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ประกอบด้วย 
       - กำจัดวัชพืชรอบรั้วด้านนอกสำนักงาน 
       - ตัดแต่งต้นไม้ (ต้นหางนกยูง) บริเวณโรงจอดรถหน้าเสาธงชาติ และ
บริเวณแนวประตูด้านข้างสำนักงาน  
       - ตัดแต่งต้นไม้ ตั ้งแต่ต้นมะขามเทศ ตลอดแนวถึงบ้านพักข้าราชการ 
และบริเวณแนวรั้วด้านข้างบ้านพักท่านปลัด ฯ ถึงอาคารเรือนแถว 
โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่กองช่าง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกัน ฯ
สำนักปลัด ฯ ในการดำเนินงาน 
     เรื่องที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ มีการประชุมหารือการจัดทำ 
Line official เพ่ือพัฒนาระบบ  
     เรื่องที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒ และ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ได้เชิญชวนส่วนราชการ 
เข ้าร ่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ตามแนวทางการขับเคล ื ่อนวาระ 
“พิษณุโลกเมืองสะอาด” (PHITSANULOK CLEAN & TIDY) ภายใต้ยุทธการ 
“สร้างเมืองสวย สองแควสะอาดสดใส ซึ่งจังหวัดได้มอบหมายให้องค์การ
บร ิหารส ่วนจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับสำนักงานจังหวัดพิษณุโลก และ                       
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงพิษณุโลก ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
ศาลหลักเมืองจังหวัดพิษณุโลก  
     เร ื ่องที ่ ๔ ได้ต ิดตั ้งพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ          
พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรษา บริเวณทางเข้าสำนักงาน
และประดับผ้าระบายรอบรั้วสำนักงาน เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
     เรื่องที่ ๕ ได้ดำเนินการล้างทำความสะอาดบ่อน้ำพุ เนื่องจากเป็นช่วงฤดู
ฝนตะไคร่น้ำก่อตัวรวดเร็วมาก เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: หาวิธีทำให้น้ำใสอยู่เสมอ โดยไม่ต้องทำความสะอาดบ่อย ควรเติมคลอรีน             
ได้หรือไม ่

น.ส.สิริพร นันท์ตา 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
สำนักปลัด ฯ 

: รับทราบค่ะ 
     เรื่องท่ี ๖ จัดเจ้าหน้าที่กลุ่มงานท่องเที่ยวลงพ้ืนที่สำรวจข้อมูลเชิงลึกแหล่ง
ท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นการดำเนินการตามนโยบายของท่าน
นายก ฯ ที ่ได้แถลงต่อสภา เมื ่อวันที ่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ด้านส่งเสริม                
การท่องเที่ยว เพ่ือฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์  
     เรื่องท่ี ๗ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ได้มกีารประชุมคณะทำงาน
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจำปี ๒๕๖๔ (Local Performance Assessment : LPA)  
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เป็นการประชุมของคณะทำงานที่ ๒ ต่อเนื่องจากเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ ที ่ผ ่านมา เพื ่อประเมินตนเองก่อนที ่คณะกรรมการระดับจังหวัด       
จะเข้ามาทำการประเมิน สรุปได้ดังนี้ 
 - ด้านที่ ๑ การบริหารจัดการ                       ๗๔.๗๘ % 
 - ด้านที่ ๒ การบริหารงานบุคคล                 ๙๑ % 
 - ด้านที่ ๓ การบริหารงานการเงินและการคลัง       ๗๘.๒๔ % 
 - ด้านที่ ๔ การบริการสาธารณะ                ๘๓.๑๐ %    
 - ด้านที่ ๕ ธรรมาภิบาล    ๘๙.๒๓ % 
     เรื่องที่ ๘ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ได้จัดกิจกรรมเข้าแถว
เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณตนในวันจันทร์ของทุก
สัปดาห์ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ
การเป็นข้าราชการที่ดี ตามนโยบายจังหวัดพิษณุโลก  

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกี่คน 

น.ส.สิริพร นันท์ตา 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
สำนักปลัด ฯ 

: ประมาณ ๑๐๐ คน โดยมีการเว้นระยะห่าง 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ขอให้จัดคนเข้าร่วม ๕๐ คน โดยจัดเวรกันร่วมกิจกรรม ตามนโยบาย                
ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

น.ส.สิริพร นันท์ตา 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
สำนักปลัด ฯ 

:    เร ื ่องที ่ ๙ เมื ่อว ันจันทร์ ที ่ ๒๑ มิถ ุนายน ๒๕๖๔ ได้ม ีการประชุม
คณะทำงานการลดขั้นตอนหรือปรับปรุงการให้บริการและรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการให้บริการ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยาได้ประชุม
เห็นชอบตัวชี้วัดกระบวนงาน ซึ่งได้กำหนดอยู่ ๒ กระบวนงาน  
       ๑. กระบวนงานที่ให้แล้วเสร็จภายใน ๑ วัน จะมี ๗ กระบวนงาน 
       ๒. กระบวนงานที่ให้แล้วเสร็จกว่า ๑ วัน จะมี ๑๐ กระบวนงาน 
โดยมีมติเห็นชอบปรับปรุงบางกระบวนงาน และจะต้องประกาศ เผยแพร่ผ่าน
ทางเว็ปไซด์ และแจ้งให้ส่วนราชการ ซึ่งการประชุมนี้จะเป็นตัวชี้วัดของ LPA 
และโบนัส 

 ฝ่ายนิติการ 
นางพร้อมพันธ์ เปี่ยมเจริญ 
หัวหน้าฝ่ายนิติการ 
สำนักปลัด ฯ 

: ฝ่ายนิติการขอรายงานการปฏิบัติงาน 
     เรื่องท่ี ๑ ขออนุญาตท่านประธานไม่ลงรายละเอียดแต่ละคดี  
       คดีความท่ีอบจ.พิษณุโลก เป็นผู้ถูกฟ้องคดี ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔  
มีจำนวนทั้งสิ้น ๓๔ คด ี
       คดีความท่ีอบจ.พิษณุโลก เป็นผู้ฟ้องคดี มีจำนวนทั้งสิ้น ๓ คด ี
       คดีความที ่อบจ.พิษณุโลก เป็นผู ้ฟ้องคดีในภายหลัง ซึ ่งจะเป็นคดี              
ที่เกี่ยวกับผู้รับเหมาค่า k และเกี่ยวกับเรื่องการลักทรัพย์ในสถานที่ราชการ 
จำนวนทั้งสิ้น ๕ คด ี
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     เรื่องท่ี ๒ ตามท่ีได้รับมอบนโยบายของผู้บริหารในเรื่องของการขออนุญาต
ใช้พื้นที่แก่งซองเพิ่มเติม ในส่วนของอาคาร ซึ่งเป็นแปลงหมายเลข ๕๕  และ
แปลงหมายเลข ๗๙ เป็นอาคารที่อยู่ในพื้นที่แก่งซอง จำนวน ๒๑ ห้อง และ
แปลงหมายเลข ๕๔ ในส่วนของประปา ซึ ่งทั ้งหมดยังไม่ได้ มีทะเบียนคุม
ทรัพย์สิน ปัจจุบันกำลังดำเนินการทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ทั ้ง ๓ พื้นที่
เพ่ิมเติม  
     เรื่องที่ ๓ ตามที่ได้รับมอบนโยบายให้ไปดูเรื่องเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี 
จากท่านรองธวัชชัย จึงได้ไปปรึกษาจากทางฝ่ายจัดเก็บภาษีและฝ่ายนิติการ
ของอบจ.สระบุรี ซึ่งทางอบจ.สระบุรี มีการจัดเก็บภาษี คือ ภาษีน้ำมัน เก็บได้ 
100% เต็ม ภาษีโรงแรมยังเก็บได้ไม่ครบ ภาษียาสูบจะนำข้อมูลมาจากกรม
สรรพสามิต ซึ่งข้อเสนอแนะที่ได้จากอบจ.สระบุรี ในส่วนของการจัดเก็บภาษี
น้ำมัน สถานบริการน้ำมัน จะแบ่งออกเป็นประเภท ก. เป็นสถานบริการ
มาตรฐานที่ติดถนนใหญ่ ประเภท ข. เป็นสถานบริการติดถนนซอย ประเภท 
ค. เป็นสถานบริการถังลอยริมถนนขนาดเล็ก และลักษณะที่ ๒ ของประเภท ค. 
สถานบริการถังลอยริมถนนขนาดใหญ่ ซึ่ง อบจ.พิษณุโลกสามารถจัดเก็บได้          
ถึงประเภท ง. มีลักษณะของปั ๊มหลอดแก้วหรือมือหมุน ตู ้หยอดเหรียญ             
ซึ่งข้อมูลทั้งหมดทางอบจ.สระบุรี ได้ข้อมูลที่ใช้ในการเก็บภาษีมาจากกรม
พลังงานของจังหวัดสระบุรี ซึ ่งกรมพลังงานจะมีข้อมูลทั ้งหมดที่เกี ่ยวกับ            
ปั๊มหลอด ปั๊มหยอดเหรียญ ทุกอย่างสามารถที่จะขอความอนุเคราะห์ข้อมูล           
มาเป็นฐานในการจัดเก็บภาษีได้ ในส่วนของโรงแรม ตาม พรบ.โรงแรม              
อะไรที่ไม่รวมถึงการเรียกว่าโรงแรมก็คือสถานที่พัก ที่ตั้งขึ ้นเพื่อบริการพัก
ชั ่วคราว ซึ ่งดำเนินการโดยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชนหรือ
หน่วยงานของรัฐ เพ่ือการกุศล การศึกษาทั้งนี้ต้องไม่แสวงหาผลกำไร ตรงนี้คือ
ไม ่เข ้าก ับพรบ.โรงแรม และอีกหนึ ่งประเด ็น ค ือ สถานที ่พ ักที ่ต ั ้งขึ้น                  
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อที่จะให้บริการที่พัก โดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือน          
ขึ ้นไป ซึ ่งในส่วนของภาษีหอพัก อพาร์ทเม้นท์ตามที ่เข้าใจขอจ่ายภาษี               
เป็นอัตราที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยสามารถขอความอนุเคราะห์จากอปท.           
ในพื ้นที ่หร ือสำนักงานปกครองในแต่ละอำเภอได้ เขาจะมีข้อมูลสถาน
ประกอบการ อย่างเช่น หอพัก อพาร์ทเม้นท์ จดทะเบียนเป็นหอพัก อพาร์ท
เม้นท์ จริง คิดค่าบริการรายเดือนจริงแต่สภาวะปัจจุบันเขาได้เอาบางส่ วนไป
ทำเป็นห้องพักรายวัน ซึ่งจะต้องจ่ายภาษีให้กับเรา ฝ่ายนิติการให้คำแนะนำไว้
แล้วจะประสานงานในเรื่องของการจัดเก็บภาษีจากฝ่ายจัดเก็บ ฯ ต่อไป  

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: การจัดเก็บรายได้ ขอบคุณที่ไปดูตามนโยบายที่ท่านรองธวัชชัยได้มอบหมาย
ก็เป็นความรู้ และเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 

นายธวัชชัย เพิ่งสมบัติ 
รองนายกอบจ.พิษณุโลก (๒) 

: ขออนุญาตเสริมฝ่ายนิต ิการ ทิศทางของการจัดเก็บตามตัวแบบของ                  
อบจ.สระบุรี เก็บได้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ เราไปศึกษามาแล้วทางฝ่ายนิติการ              
ก็ประสานงานกับกองคลังว่าบัญชีรายละเอียด เช่น ปั๊มน้ำ ครบถ้วนหรือไม่ 
ข้อมูลได้มาจากไหน และในฐานข้อมูลได้มาแล้วก็มาขอกันดูทำบัญชีไว้ก่อน   
อันไหนตกหล่นก็เพ่ิมเติม ยังไม่ต้องไปดำเนินการในเชิงลึก เอาข้อมูลมาก่อนว่า
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เราครบหรือไม่ และอีกเรื ่อง ฐานภาษีที ่แนะนำไว้ว่าฐานภาษีของมูลค่า              
เพิ่มต่าง ๆ สถานประกอบการไม่ว่าจะเป็น แม็คโคร โลตัส ฐานภาษีที่เขาเสีย
ภาษีมูลค่าเพ่ิมจะเป็นผลผูกพันกับรายได้เราไปดูว่าเขาเสียที่ไหน เสียบริษัทแม่
บริษัทลูก ไปศึกษาดูยังไม่ได้ทำอะไรต้องศึกษาดูเผื่อจะได้เงินเพิ่ม เผื่อเขามา
เสียที่พิษณุโลกเราก็จะได้เงินเพิ่ม ถ้าเขาไม่เสียเราก็จะไปหาวิธีการพูดคุยกับ
เขาว่าเขาเอาทรัพยากรต่าง ๆ เงินเราไปแล้ว ก็ถ่ายของเสียหายให้เรา ขยะมูล
ฝอยและถนนหนทางเราต้องไปซ่อมบำรุง แต่เอาภาษีนี้ ไปให้กับส่วนกลาง             
แทนที่จะเสียให้ท้องถิ่นเราจะได้มาพัฒนา เรื่องนี้เสร็จจะได้ตามไปล้อเลื่อนไป
ศึกษาดูว่าวิธีการจะช่วยสนับสนุนเร่งรัดทั้งขนส่งอย่างไรให้เป็นไปตามไตรมาส 
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบ 

๔.๒ สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
นายวีรวัฒน์ ปานแสง 
เลขานุการ อบจ. 

: ขออนุญาตนำเรียนว่าตามที่ได้มีการพูดคุยเรื่องการประชุมสภาสมัยวิสามัญ 
สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่กำหนดไว้เดิมวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
ตอนนี ้ท่านประธานประกาศเรียกประชุมแล้ว เลื ่อนมาเร็วขึ ้น เป็นวันที่                  
๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่เกิน 
๕๐ คน ซึ ่งได้ส่งหนังสือแจ้งเวียนแล้วมีรายชื ่อประกอบไว้ การจัดเลี ้ยง                    
เป็นข้าวกล่อง ๕๐ กล่อง ส่วนเรื ่องของท่านนายก ฯ มีนโยบายว่าจะให้                
สภาขยายสมัยประชุม ขอนำเรียนว่าขยายได้ไม่เกิน ๗ วัน 

๔.๓ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
นายอณุรัตน์ แก้วทองคำ  
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ฯ 

: ขอนำเสนอผลงานในช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๖๔  
     เรื ่องที ่ ๑ เมื ่อวันที ่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายก ฯ ได้เป็นประธาน                  
ในการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ ่นระดับจังหวัด               
เพ ื ่อพ ิจารณาค ัดเล ือกโครงการท ี ่  อบต.หร ือเทศ บาล ได ้ เสนอผ ่าน
คณะกรรมการประสานแผนระดับอำเภอมาให้คณะกรรมการพิจารณา               
เพ่ือบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบจ.พิษณุโลก ซึ่งจาก จำนวน ๘ อำเภอ 
๑๔๐ โครงการ มีโครงการที่ถูกรับการพิจารณาอยู่ประมาณ ๑๒๐  โครงการ 
นอกนั้นก็จะติดขัดในเรื่องหนังสือขออนุญาตใช้พื้นที่ และบางโครงการก็ไม่ได้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดกำหนดไว้  
     เรื ่องที ่ ๒ บ่ายวันที ่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ การประชุมคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ิมเติมครั้งที่ ๑๒ ขอเรียนเชิญทุกท่าน  
     เร ื ่องที ่  ๓ ได ้จ ัดทำวารสาร Clinic Center ฉบับที ่  ๕ ประจำเด ือน
พฤษภาคม เรียบร้อยแล้ว  
     เรื่องที่ ๔ เร่งรัดการจัดทำเอกสารข้อมูลนำเสนอคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
ต่อสภาผู้แทนราษฎร จำนวน ๕ เล่มรายงาน อย่างละ ๑๐๐ เล่ม รวม ๕๐๐ 
เล่ม และจัดทำเอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา
ศึกษา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
ต่อวุฒิสภา จำนวน ๓ เล่มรายงาน อย่างละ ๘๐ เล่ม รวม ๒๔๐ เล่ม และ            
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ยังมีของอนุกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรอีก แต่ยังไม่ได้กำหนดจำนวน
เล่ม ก็แจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
     เรื ่องที ่ ๕ ฝ่ายงบประมาณ เมื ่อวันที ่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔  ท่านปลัด                
ในฐานะเจ้าหน้าที ่งบประมาณได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่
ผู ้รับผิดชอบจัดทำงบประมาณ ประชุมผ่านระบบ Zoom เพื่อซักซ้อมแนว
ทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ ในเรื่องของการจำแนก
รูปแบบบันทึกรายรับรายจ่าย และการตั้งงบประมาณ กองยุทธศาสตร์ ฯ            
จ ึงได ้ให ้ท ุกส ่วนราชการนำร ่างข ้อบ ัญญัต ิกล ับไปทบทวนและแก ้ ไข                          
โดยให้ส่งภายในวันที่ ๑๕  มิถุนายน ๒๕๖๔  
     เร ื ่องที ่ ๖ เมื ่อว ันที ่ ๑๖ มิถ ุนายน ๒๕๖๔  ได้เสนอญัตติโครงการ               
ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมปี ๒๕๖๔ จำนวน ๕๕,๓๒๘,๐๐๐.- บาท  
     เรื ่องที่ ๗ การจัดซื้อจัดหาวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ก็นำเสนอเฉพาะสำคัญเท่านี้ 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 
 

: สอบถามเรื ่องโครงการต่าง ๆ ที ่ผ่านคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา            
ณ วันนี้ตั ้งแผนไว้ ๑๐๐ บาท เคยซื้อของได้ ๕ ชิ้น แต่วันนี้ของมันแพงขึ้น             
จะซ ื ้อได ้  ๔  ช ิ ้น ต ้องทำอย ่างไร ต ้องแก ้แผนอีกใช ่หร ือไม ่  ต ั ้ งแผน                               
คือ เมื่อโครงการนี้ซื้อได้เท่านี้ ตัวอย่าง ถนนยาว ๑๐๐ เมตร แล้วมีเงิน ๑๐๐.- 
บาท ทำได้ ๑๐๐ เมตร แต่ว ่าตอนนี ้มีเง ิน ๑๐๐.- บาท ทำได้ ๙๕ เมตร      
ต้องไปแก้แผนอีกหรือไม่ 

นายอณุรัตน์ แก้วทองคำ 
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ฯ 

:ไม่ต้องแก้แผนถ้าไม่เกิน  อย่างเช่น ในกรณีของบัญชีครุภัณฑ์มีหนังสือสั่งการ
ที่หารือไปแล้วได้ตอบข้อหารือ เช่น มีเงินเท่านี้แล้วใส่แผนไว้ในราคาเท่านี้               
แต่ตามกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุง อย่างเช่น ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สำนักงบประมาณของ ICT มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะอย่างนี้ไม่ต้องแก้แผน            
หากราคาเพิ่มก็ให้เพิ่มตามมาตรฐานแต่ไม่ใช่ถนนที่ไม่ได้ผ่านการสำรวจอย่าง
แท้จร ิง ถ้าแบบนี ้ต ้องแก้แผน ตัวอย่างเหตุการณ์อย่างของท่าน ๑๐๐                
เมตร ๆ ละ ๑๐๐.- บาทมี ๑๐๐ เมตร อยู่ในแผนแต่ ณ ปัจจุบัน เศรษฐกิจ 
สถานการณ์สิ่งแวดล้อม สินค้า ราคาพาณิชย์ปรับเป็น ๑๐๐.- บาท ทำได้ ๙๕ 
ไม่ต้องแก้แผน คือไม่เกิน 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ผอ.บัญชา รับไว้ปฏิบัติ และประสานงานกัน 

นายธวัชชัย เพิ่งสมบัติ 
รองนายกอบจ.พิษณุโลก (๒) 

: ขออนุญาตที ่ประชุมแผน เมื ่อวันที ่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ก็เป็นกังวล 
เพราะว่าแผนที่มาจากท้องถิ ่น อบต. ราคาค่อนข้างที ่จะต่ำ และเกรงว่า               
ท ี ่กำหนดจะไม่เข ้าเป้าหมาย อาจไม่ใช ่ ๕  เมตร อย ่างที ่ท ่านนายก ฯ               
นำเรียน อาจจะเป็นมากกว่านั ้น เพราะว่าน้ำมันสูงขึ้นถึง ๒๘ - ๒๙ บาท              
เกรงว ่าจะไปติดขัดต ้องทำความเข ้าใจกันก่อนว ันที ่ช ่างเสนอ เพราะ                      
ต้องถูกคำนวณเป็นปัจจุบัน กองช่างมีเกณฑ์คำนวณที่มีมาตรฐานมีราคา
ประกอบไม่เกินกว่าแผน 
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๔.๔ กองช่าง 
นายบัญชา พินิจอุปพันธ์ 
ผอ.กองช่าง 

: ขอรายงานผลการปฏิบัติงานเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ 
ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง 
ดำเนินการซ่อมปรับเกรดผิวถนน จำนวน ๔ อำเภอ 
     ๑.โครงการซ่อมปรับเกรดผิวถนน 
       ๑.๑ โครงการซ ่อมปร ับเกรดผ ิวถนนในเขตพื ้นท ี ่ตำบลท่าทอง,                
ตำบลหัวรอ, ตำบลบ้านป่า, ตำบลวังน้ำคู้, ตำบลไผ่ขอดอน, ตำบลวัดพริก, 
ตำบลจอมทอง, ตำบลบึงพระ, ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
จำนวน ๖๙ โครงการ ระยะทางยาว ๑๐๖.๑๑๗ กิโลเมตร (ดำเนินการแล้ว
เสร็จ) 
       ๑.๒ โครงการซ่อมปรับเกรดผิวถนนในเขตพื ้นที ่ตำบลท่านางงาม                 
ตำบลบ่อทอง ตำบลวังอิทก ตำบลคุยม่วง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 
จำนวน ๕๘ โครงการ ระยะทางยาว ๑๒๐.๐๗๘ กิโลเมตร (ดำเนินการแล้ว
เสร็จ) 
       ๑.๓ โครงการซ ่อมปร ับเกรดผ ิวถนนในเขตพื ้นท ี ่ต ำบลท่างาม,                
ตำบลคันโช้ง, ตำบลวัดโบสถ์, ตำบลหินลาด, ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์  
จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๖๗ โครงการ ระยะทางยาว ๑๔๙.๔๘๕ กิโลเมตร 
(อยู่ระหว่างดำเนินการ) 
       ๑.๔ โครงการซ่อมปร ับเกรดผิวถนนในเขตพื ้นที ่ตำบลศรีภ ิรมย์ ,               
ตำบลวั งวน ,  ตำบลดงประคำ ,  ตำบลท ่ าช ้ า ง ,  ตำบลท ับยายเช ียง                    
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๖๘ โครงการ ระยะทางยาว 
๑๓๔.๐๑๕ กิโลเมตร (ดำเนินการแล้วเสร็จ) 
       ๑.๕ โครงการซ ่อมปร ับเกรดผ ิวถนนในเขตพื ้นที ่ตำบลดินทอง ,              
ตำบลวังพิกุล, ตำบลหนองพระ, ตำบลวังทอง, ตำบลแม่ระกา อำเภอวังทอง 
จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๖๘ โครงการ ระยะทางยาว ๑๓๔.๐๑๕ กิโลเมตร 
(ดำเนินการแล้วเสร็จ) 
     ๒. โครงการตัดหญ้าไหล่ทาง ๒ ข ้างทาง และบำร ุงร ักษาคันทาง          
ทางหลวง อบจ.พล. ตามแผนงาน ประจำปี ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) เขตอำเภอ 
พรหมพิราม อำเภอวัดโบสถ์ อำเภอเนินมะปราง และอำเภอวังทอง จำนวน 
๑๖ สายทาง ระยะทางยาว ๑๐๒.๕๔๕ กิโลเมตร (ดำเนินการแล้วเสร็จ) 
     ๓.ปรับพื้นที่ทางเดินเข้าหอพักโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (ดำเนินการแล้วเสร็จ) 
     ๔. ปรับปรุงภูม ิท ัศน์โรงเร ียนบ้านเขาสมอแคลงริ ้วว ิว ัฒน์อุปถ ัมภ์              
ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก (ดำเนินการแล้วเสร็จ) 
     ๕ .  ปร ับปร ุ งภ ูม ิท ัศน ์  สำน ักงานสาธารณส ุขจ ั งหว ัดพ ิษณ ุ โลก                 
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (ดำเนินการแล้วเสร็จ) 
     ๖. งานปรับภูมิทัศน์พื้นที่ที่จะวางครุภัณฑ์ ฯ ภายในบริเวณสนามกีฬา
จังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (ดำเนินการแล้วเสร็จ) 
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     ๗. งานปรับภูมิทัศน์พื้นที่กำจัดวัชพืชที่ขึ้นปกคลุมบริเวณไหล่ทาง ๒ ข้าง
ทาง ตั้งแต่บริเวณสวนสาธารณะบึงราชนกเรื่อยมาจนถึงทางเข้าสำนักงานเจ้า
ท่าภูมิภาคสาขาพิษณุโลก ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
จำนวน ๑ สาย  ระยะทางยาว ๐.๗๐๐ กิโลเมต (ดำเนินการแล้วเสร็จ) 
ฝ่ายเครื่องจักรกล 
     ๑. โครงการข ุดลอกคลองหนองแพงพวย หม ู ่ท ี ่  ๗ บ ้านหนองอ้อ         
ตำบลชุมแสงสงคราม  อำเภอบางระกำ  จังหวัดพิษณุโลก ปริมาตรดินขุด               
ไม่น้อยกว่า ๕๔,๐๐๐ ลบ.ม. ดำเนินการแล้ว ๔๕% 
     ๒. โครงการขุดลอกคลองแห้ง-วังหวาย (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๖ บ้านไผ่ขอดอน 
ตำบลไผ่ขอดอน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
๕๔,๐๐๐ ลบ.ม. ดำเนินการแล้ว ๒๕% 
     ๓. โครงการปรับพ้ืนที่บริเวณเนินดิน ในเขตพระราชวังจันทน์ อำเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ฝ่ายการโยธา 
ภารกิจในห้วงเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ 
     ๑. จัดสถานที่เตรียมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid-19) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) 
     ๒. รื้อถอนป้อมยาม จำนวน ๒ ห้อง ณ บริเวณพระราชวังจันทน์ 
     ๓. รื้อถอนและจัดเก็บหอกระจายเสียง ณ อบต.บ้านป่า/ อบต.ดอนทอง/ 
อบต.มะขามสูง 
     ๔. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๓ แห่ง  
          ๔.๑. ภายในบริเวณสวนสาธารณะบึงราชนก จำนวน ๖ ป้าย  
          ๔.๒. เกาะกลางถนนทางเข้าบึงราชนก จำนวน ๒ ป้าย 
          ๔.๓. ภายในบริเวณพระราชวังจันทน์ จำนวน ๔ ป้าย 
     ๕. ติดตั้งป้ายการสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่น ณ หน้าที่ว่าการอำเภอเมือง
พิษณุโลก 
     ๖. ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ณ บริเวณศาลหลักเมือง 
     ๗. กำจัดวัชพืชยอดมณฑปศาลหลักเมือง 
     ๘. ตัดแต่งต้นไม้ ณ โรงเรียนบ้านเข็ก 
     ๙. ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า ภายในบริเวณพระราชวังจันทน์ 
     ๑๐. ปรับปรุงภูมิทัศน์/ตัดแต่งกิ่งไม้ สวนสาธารณะบึงราชนก 
     ๑๑. ปรับปรุงภูมิทัศน์/ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณพระราชวังจันทน์ 
ฝ่ายสำรวจและออกแบบ 
     ๑. สำรวจและออกแบบ โครงการให้กับส่วนราชการในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ปี ๒๕๖๓ ครบแล้ว ปี ๒๕๖๔ เหลือ ๒โครงการ   
     ๒. เบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติประจำปี  ๒๕๖๓ จำนวน ๒ โครงการ 
จำนวนเงิน  ๒๐,๔๙๙,๗๐๐.- บาท 
 
 



รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ครั้งท่ี 9/๒๕๖๔ 
 

 

หน้า 20 

๔.๕ กองคลัง 
นางสุวิมล เจริญพร 
ผู้อำนวยการกองคลัง 

: ขอรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ 

 ฝ่ายการเงิน 
น.ส.จำรัส เขาด ี  
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี 

: ฝ่ายการเงินขอรายงาน ดังนี้ 
     ๑. ตรวจสอบใบสำคัญและฎีกาการเบิกจ่ายเงินของทุกส่วนราชการ 
จำนวน ๒๐๒ ฎีกา 
     ๒. ตรวจสอบการเขียนเช็คสั่งจ่ายสำหรับฎีกาที่ได้รับอนุมัติแล้ว จำนวน 
๒๐๒ ฎีกา 
     ๓. จ่ายเช็คให้กับผู้มีสิทธิรับเงินพร้อมลงทะเบียนจ่าย จำนวน ๑๘๐ ฎีกา 
     ๔. ตรวจสอบใบสำคัญรับเงินพร้อมรับรองการจ่ายเงิน จำนวน ๑๘๐ ฎีกา 
     ๕. จัดทำรายงานสถานะการเงินประจำวันและรายงานผู้บริหารท้องถิ่น
ทราบเป็นประจำทุกวัน 
     ๖. งานจัดทำบัญชีทุกประเภท และทะเบียนต่าง ๆ 
     ๗. งานจัดทำงบทดลอง งบรายจ่าย และงบต่าง ๆ พร้อมรายงาน
ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ 
     ๘. งานควบคุมและจัดทำบัญชีในระบบ E-Laas 
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นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ภาษีที่เก็บได้ในรายเดือนได้กี่เปอร์เซ็นต์ แล้ว ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ คือ เท่าไหร่ 
หรือว่ามีผู้ประกอบการ ๑๐๐ ราย เก็บได้ ๕๐ ราย อีก ๕๐ รายไปไหน 

นางสุวิมล เจริญพร 
ผู้อำนวยการกองคลัง 

: จะมีหลักฐานข้อมูลเป็นทะเบียนคุม 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: เราตั้งรับใช่หรือไม่ ถ้าเชิงรุกเราสามารถตรวจสอบตรงไหนได้บ้าง 

นางสุวิมล เจริญพร 
ผู้อำนวยการกองคลัง 

: ในส่วนฐานข้อมูลการจัดเก็บภาษีโรงแรมได้ขอความร่วมมือไปทางจังหวัด               
ทีจ่ดทะเบียนได้รับอนุญาต 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: แล้วได้ตรวจสอบหรือไม่ 

นางสุวิมล เจริญพร 
ผู้อำนวยการกองคลัง 

: ตรวจสอบ โดยขอข้อมูลจากจังหวัดหรือขอที่สถานประกอบการโดยตรง และ
นำเสนอเรื่องกฎหมายเพื่อให้เขามาเสียภาษี 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: สมมุติ โรงแรมในพิษณุโลกมี ๔๔ โรงแรม แต่จังหวัดแจ้งมามี ๓๐ โรงแรม          
ใน ๔๔ โรงแรมเราได้มีการตรวจสอบหรือไม่ 

นางสุวิมล เจริญพร 
ผู้อำนวยการกองคลัง 

: กรณีผู้จัดเก็บออกจัดเก็บเห็นโรงแรมขึ้นใหม่บ้าง ก็จะทำหนังสือ 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: เราต้องตรวจสอบว่าที่แจ้งมา มิได้มีโรงแรมอยู่ในรายการ ควรตรวจสอบ               
เชิงลึก 
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นางสุวิมล เจริญพร 
ผู้อำนวยการกองคลัง 

: บ้างโรงแรมที่ไม่ผ่านเกณฑ์จังหวัด บางผู ้ประกอบการโรงแรมก็ให้ความ
ร่วมมือมาเสียภาษี อย่างเช่น สมยศ ทางไปวัดจุฬามณี เป็นสถานประกอบการ
เชิงเกษตรกรรม จังหวัดยังไม่อนุญาตให้ชำระภาษ ี

ว่าที่ ร.ต.อิทธิพล บุบผะศิริ 
รองนายกอบจ.พิษณุโลก (๑) 

: ในฐานะอยู่ที่อำเภอมาก่อน ในเรื่องของการที่ผู้ประกอบการทำตัวของเขาเอง
ให้ถูกต้อง การที่ไปอยู่พ้ืนที่สีเขียว พ้ืนที่ที่ไม่อนุญาตประกอบโรงแรมได้ ใกล้วัด 
ใกล้โรงเรียน บางครั ้งเวลาเราไปเก็บภาษี ส่วนหนึ่งเขาจะนำไปประกอบ                  
ใบขออนุญาต แต่มันไม่น่าจะเกี่ยว เพราะว่าเราไม่ได้เป็นผู้อนุญาต การที่เราไป
เก็บโรงแรมที่ไม่ถูกต้อง ก็ไม่รู้ว่าจะถูกหรือผิดมากน้อยแค่ไหน และโรงแรม
ประเภทนี้เยอะ ซึ่งทางจังหวัดกำลังหาวิธีแก้ไขอยู่ 

๔.๖ กองสวัสดิการสังคม 
นายสมบุญ บุญญเศรษฐโชติ 
ผอ.กองสวัสดิการสังคม 

: ขอรายงานผลการปฏิบัติงาน 
     เรื่องที่ ๑ การช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนในเรื่อง        
ของการเดินทางไปพบแพทย์ ๑ ราย ชื ่อนายอาทิตย์ สุขแสง อยู ่ที ่อำเภอ            
บางกระทุ่ม ซึ่งรายนี้เราเคยให้การช่วยเหลือเมื่อปีที่ผ่านมา และปีนี้เป็นปี            
ที ่ช ่วยเหลือต่อเนื ่อง ซึ ่งตามระเบียบแล้วเราสามารถช่วยเหลือได้ ๑ ปี              
ไม ่ เก ิน  ๓ คร ั ้ ง  คร ั ้ งละ ๓๐๐๐. - บาท โดยท ่านปล ัดเป ็นประธาน                  
ประชุมคณะกรรมการ ฯ เพื่อการช่วยเหลือต่อ ซึ่งจะมอบความช่วยเหลือ                
ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่องของเวลาจะมีการนัดหมายอีกครั้ง 
     เรื ่องที ่ ๒ เป็นการช่วยเหลือพี ่น้องที่ประสบปัญหาต่อการเคลื ่อนไหว                
เป็นรถโยก รถเข็น ในหนึ่งเดือนที่ผ่านมามีผู้ขอรับการสนับสนุน จำนวน ๘ ราย 
มีเจ้าหน้าที่ของกองสวัสดิการสังคมได้เข้าเยี่ยม โดยสรุปได้ว่ามี จำนวน ๘ ราย 
สามารถใช้รถโยก รถเข็นได้ จำนวน ๔ ราย นัดมอบวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
เวลา ๑๐.๐๐ น. 
     เรื่องที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ท่านนายก ฯ ได้กรุณาไปตรวจ
เยี่ยมผู้พิการที่ประกอบอาชีพซ่อมปรับปรุงรถโยก รถเข็น อยู่ที ่ ต.บึงกอก              
อ.บางระกำ ซึ่งผู้พิการรายนี้จะขอรับเป็นศูนย์ซ่อม, สร้าง ของกองทุนฟื้นฟู 
ตอนนี้อยู่ในระหว่างที่เราแนะนำว่าต้องมีคุณสมบัติอย่างไร เพื่อที่จะขอมา               
ที่กองทุน 
     เรื ่องที่ ๔ การให้บริการรถสุขาเคลื่อนที่ต่อเนื่องอยู่มีเทศบาลอรัญญิก              
ค่ายสมเด็จเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นการให้บริการ         
ผู้ที่มารับวัคซีนที่หอประชุมศรีวชิรโชติ ณ ราชภัฏพิบูลสงคราม 
     เรื ่องที ่ ๕ กองทุนฟื ้นฟูสมรรถภาพพิษณุโลก เมื่อวันที ่ ๑๑ มิถุนายน 
๒๕๖๔ ที่ผ่านมาได้มีการประชุมของคณะกรรมการ เรื่องพิจารณาเงินค้างจ่าย 
ทางคณะแพทย์ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่เราเสนอไป ของปี ๒๕๕๘, 
๒๕๕๙ และ ๒๕๖๓ จะเป็นยอดเงินทั้งสิ้น ประมาณ ๖.๘ ล้าน  

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ควรส่งเสริมเรื่องดูแลโดยตรง ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ซ่อมแซม
บ้านผู้สูงอายุ  

นายสมบุญ บุญญเศรษฐโชติ 
ผอ.กองสวัสดิการสังคม 

:    เรื ่องที ่ ๖ เรื ่องการซ่อมแซมบ้าน ฝ่ายภานุพงษ์ มั ่นนุช ได้ปรึกษา           
กับทาง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั ่นคงของมนุษย์จั งหวัด (พมจ.)             
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แจ้งว ่า ๓๒ หลัง ตอนนี ้กำล ังด ูงบประมาณอยู ่  ท ั ้งน ี ้จะมีการจ ้างได้                   
๒ ลักษณะ คือ  
       ๑. โอนงบประมาณให้ไปเลย  
       ๒. เราจัดซื้อเอง  

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ประมาณการออกมาหรือยัง 

นายสมบุญ บุญญเศรษฐโชติ 
ผอ.กองสวัสดิการสังคม 

: ประมาณการจะเป็นยอดที่ พมจ. ถืออยู่แล้ว 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: เขามีช่างใช่หรือไม่ 

นายสมบุญ บุญญเศรษฐโชติ 
ผอ.กองสวัสดิการสังคม 

: เขาผ่านทาง อบต. มา  

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ให้ช่าง อบจ.พิษณุโลก ไปตรวจสอบอีกครั้ง ว่าตรงตามที่เขาประมาณการมา
หรือไม่ ยกบ้านให้เลย แต่ควรทำไว้เป็นผลงาน สามารถจ้างให้คนมาทำได้
หรือไม ่

นางสีไพร โกธรรม 
ปลัดอบจ.พิษณุโลก 

: ขออนุญาตนำเรียนตอนที่อยู่ อบจ.ตราด จะใช้เจ้าหน้าที่กองช่างออกสำรวจ
ข้อมูลที่แท้จริง ได้ราคานำมาประมาณการแล้วจ้างช่างในพ้ืนที่ทำ  

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ท่านปลัด ฯ มีความรู ้และเข้าใจ ช่วยดูด้วย อยากให้มีผลงาน เนื ่องจาก
กองทุนนี้ออกช่วยเหลือจริง ๆ เขามีงบประมาณจำกัดหรือไม่ ว่าต่อหลังราคา
เท่าไร 

นางสีไพร โกธรรม 
ปลัดอบจ.พิษณุโลก 

: จะใช้ระเบียบประมาณราคาของ พมจ. 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ต้องรีบดำเนินการ 

๔.๗ กองสาธารณสุข 
นายสมบุญ บุญญเศรษฐโชติ 
ผอ.กองสวัสดิการสังคม     
รก.ผอ.กองสาธารณสุข 

: ขอเรียนว่ามีปัญหากับภารกิจทีไ่ด้รับมอบหมาย  
     เรื่องที่ ๑ เนื่องจากมีบุคลากรในการปฏิบัติงาน จำนวน ๕ คน และขณะนี้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้ดำเนินการจองวัคซีนจาก ราชวิทยาลัย
จ ุฬาภรณ์ จำนวน ๕๖ ,๐๐๐ โดส เป ็นที ่ เร ียบร ้อยแล้ว จ ึงอย ู ่ระหว ่าง               
รอการจัดสรรจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะได้รับวัคซีนจำนวนเท่าไหร่ และ
ไดร้ับวัคซีนเม่ือไหร่ โดยจะมีการจัดส่งวัคซีนเป็นงวด ๆ จนครบ ๕๖,๐๐๐ โดส  
     เรื่องที่ ๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับสาธารณสุขจังหวัด
พิษณุโลกจะเป็นผู้บริหารจัดการวัคซีน ให้เป็นไปตามรายชื่อที่จัดส่งให้กับ              
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และเม่ือได้รับวัคซีนจะมีการทำสัญญาชำระเงิน กำหนด
ชำระภายใน ๓ วัน 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: รวมถึงเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกที่ลงทะเบียนฉีด
วัคซีน จำนวน ๓๘๖ คน หรือไม่ 
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นายสมบุญ บุญญเศรษฐโชติ 
ผอ.กองสวัสดิการสังคม     
รก.ผอ.กองสาธารณสุข 

: ไม่รวม เนื่องจากเป็นการลงทะเบียนก่อนรวบรวมรายชื่อใหม่ ที่จัดส่งให้กับ 
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยจัดสรรวัคซีนนี้ให้กับประชาชน 

๔.๘ กองทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
นายวัทธิกร ขวัญจริง 
ผอ.กองทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

: สรุปผลการปฏิบัติงาน และภารกจิของกองทรัพยากรธรรมชาติ ฯ ประจำเดือน 
มิถุนายน ๒๕๖๔  

 ฝ่ายสิ่งแวดล้อม 
นายอรุณ ปุมสันเทียะ 
หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม  
กองทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

: ขอรายงานภารกิจประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ 
     เรื่อง ๑ การจัดการขยะอันตรายที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  
เป็นผู ้ดูแล กำหนดให้ท้องถิ ่นส่งขยะอันตรายได้ ระหว่างวันที ่ ๑๗ - ๒๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ และขยายระยะเวลาการนำส่งขยะอันตรายไปจนถึงวันที่ 
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มีท้องถิ ่นที ่จ ัดส่งขยะอันตรายจำนวน ๘๗ แห่ง       
ปริมาณทั้งสิ้น ๑๐,๑๓๐ กิโลกรัม และขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก                 
ที่ยังไม่ได้กำจัดอีก ๑,๐๐๐ กิโลกรัม ขณะนี้อยู่ระหว่างการจ้างกำจัดขยะ
อันตรายจากบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกับการกำจัดขยะ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
     เรื ่อง ๒ การดำเนินโครงการสัมมนาการจัดการขยะอันตราย แต่หาก
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ยังมีอยู่
จะดำเนินการยกเลิกโครงการ ฯ ดังกล่าว 
     เรื่อง ๓ การปลูกบัววิคตอเรียภายในบึงราชนก จำนวน ๕๐ ต้น 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ตอนนี้เหลือก่ีต้น 

นายวัทธิกร ขวัญจริง 
ผอ.กองทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

: ขณะนี้เหลือ จำนวนทั้งสิ้น ๔๒ ต้น ผู้รับจ้างรับผิดชอบปลูกทดแทนเพ่ิมให้อีก 
๑๕ ต้น 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: การเจริญเติบโตใช้ระยะเวลากี่วัน 

นายวัทธิกร ขวัญจริง 
ผอ.กองทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

: ประมาณ ๘ เดือน จะมีขนาด ๑ - ๑.๒๐ เมตร 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: มีเรื่องอ่ืนเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 

นายอรุณ ปุมสันเทียะ 
หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม  
กองทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

     เรื่องที่ ๔ มีการปรับปรุงพื้นที่บริเวณบ้านรูปตัวเอ ดำเนินการเพิ่มดินและ
ปลูกต้นไม้เพิ่มเติมหลายชนิด เช่น เฟื่องฟ้าหลากสี, โกศล, หนวดปลาหมึก 
ฯลฯ มีการวางระบบน้ำใหม่เป็นที ่เรียบร้อยแล้ว และมีการปรับพื ้นที่ลาน
ประดับใบประดับดอกเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการวางระบบน้ำ 
และปรับปรุงตัวนกฮูกใหม่ 

นายวัทธิกร ขวัญจริง 
ผอ.กองทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

: ขออนุญาตรายงานเพ่ิมเติม มีการตัดตกแต่งต้นชาฮกเกี้ยนให้เป็นรูปร่าง และ
ตามนโยบายให้ปลูกต้นไทรเกาหลีเพิ่ม ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
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๔.๙ กองพัสดุและทรัพย์สิน 
นางวรางคณา จุลวรสกุลชัย
ผอ.กองพัสดุและทรัพย์สิน 

: สรุปผลการปฏิบัติงาน และภารกิจของกองพัสดุและทรัพย์สิน ประจำเดือน 
มิถุนายน ๒๕๖๔  

 ฝ่ายทะเบียนพัสดแุละทรัพย์สิน 
นางสุรัสวดี กาญจนนาภา
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและ
ทรัพย์สิน กองพัสดุและ
ทรัพย์สิน 

: ขอรายงานการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
     เรื ่อง ๑ ดำเนินการออกรหัสพัสดุครุภัณฑ์และจัดทำทะเบียนทุกส่วน
ราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๒๑ รายการ 
     เรื่อง ๒ ดำเนินการคืนหลักประกันสัญญาที่พ้นจากภาระผูกพันธ์และไดร้ับ
การตรวจสอบสภาพทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพปกติ จำนวน ๑๓ โครงการ 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ขณะนี้บ้านพักข้าราชการว่างจำนวนกี่หลัง 

นางสุรัสวดี กาญจนนาภา
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและ
ทรัพย์สิน กองพัสดุและ
ทรัพย์สิน 

: จำนวน ๕ หลัง ขณะนี ้อยู ่ระหว่างรอการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม              
รอการอนุมัติงบประมาณจากสภา ฯ 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ใครมีสิทธิในการใช้บ้านพักข้าราชการ 
 
 

นางสุรัสวดี กาญจนนาภา
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและ
ทรัพย์สิน กองพัสดุและ
ทรัพย์สิน 

: สามารถตรวจสอบสิทธิได้จาก กองคลัง เพราะมีเรื่องการเบิกค่าเช่าบ้าน 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: สอบถาม ท่านปลัด ฯ เรื่อง สิทธิในการใช้บ้านพักข้าราชการ 

นางสีไพร โกธรรม 
ปลัดอบจ.พิษณุโลก 

: บ้านพักข้าราชการจะพิจารณาตามผู้ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านก่อน หากเป็น
บ้านพักข้าราชการที่มีตำแหน่งฯ ต้องพิจารณาตามตำแหน่ง  

นางวรางคณา จุลวรสกุลชัย
ผอ.กองพัสดุและทรัพย์สิน 

: บ้านพักระด ับห ัวหน ้าส ่วนม ีจำนวนทั้ งหมด ๓ หล ัง และหล ังอ ื ่น ๆ                         
เป็นบ้านพักข้าราชการ 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ขอทราบเหตุผลในการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราขการ 

นางวรางคณา จุลวรสกุลชัย
ผอ.กองพัสดุและทรัพย์สิน 

: ตามที่ได้สำรวจและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ พบการชำรุดและปลวก 
จึงให้กองช่างประมาณการซ่อมแซม และอยู่ระหว่างดำเนินการเข้าแผน ฯ และ
โอนงบประมาณในลำดับต่อไป 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ขอกำชับข้าราชการในการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน หากมีการปลอมแปลงเอกสาร
ทำหลักฐานเท็จถือว่ามีความผิด 

นางสีไพร โกธรรม 
ปลัดอบจ.พิษณุโลก 

: ได้มีการจัดประชุมหัวหน้าส่วน และกำชับข้าราชการในสังกัดเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว ถ้าได้รับแต่งตั ้งให้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบสภาพบ้านให้ปฏิบัติ                 
ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที ่กำหนด โดยตรวจสอบความเหมาะสม              
ของค่าเช่าบ้าน หรือพักอาศัยอยู่บ้านจริงหรือไม่ หากไม่ตรวจสอบให้เป็นไป
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ตามข้อเท็จจริงถือเป็นการทุจริต มีกรณีตัวอย่างประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๓            
ปลัด อบจ.สมุทรสาคร ถูกไล่ออก เนื่องจากการเบิกจ่ายเท็จถือเป็นการทุจริต 

ว่าที่ ร.ต.อิทธิพล บุบผะศิริ 
รองนายกอบจ.พิษณุโลก (1) 

: เน้นย้ำและกำชับคณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบัติ ให้ถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมายถือเป็นเรื่องสำคัญ 

นายธวัชชัย เพิ่งสมบัติ 
รองนายกอบจ.พิษณุโลก (๒) 

: การปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ เห็นควรให้ใช้งบประมาณการซ่อมแซม           
เท่าที ่จำเป็น ปรับปรุงระบบไฟฟ้า, กำจัดปลวก และสรรหาข้าราชการ                   
ที่ประสงค์เข้าอยู่พักอาศัย จะได้ควบคู่กับการดูแลรักษาบ้านด้วย หากปล่อย
ว่างไม่มีผู้พักอาศัยจะเกิดความชำรุดเสียหายมากกว่าเดิม  

 ฝ่ายจัดหาพัสด ุ
นางภัครรัศม ์เที่ยงธรรมโม     
รก.หัวหน้าฝ่ายจัดหา ฯ 
กองพัสดุและทรัพย์สนิ 

: ดำเนินการในส่วนโครงการจัดซื้อ โดยวิธีคัดเลือกประจำเดือน มิถุนายน 
จำนวนทั้งสิ้น ๓ โครงการ ดังนี้ 
     ๑. โครงการจ ัดซ ื ้อว ัสด ุก ่อสร ้าง  ห ินเกร ็ด ทราบหยาบ (กองช ่าง) 
งบประมาณตั ้งไว้ ๗๑๑,๐๕๐.- บาท ดำเนินการรับซองโดยวิธ ีคัดเล ือก                  
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
     ๒. ตามข้อบัญญัติงบประมาณปี ๒๕๖๓ โครงการจัดซื้อรถไฮดรอลิกตีน
ตะขาบแบบแขนยาวจำนวน ๑ คัน โดยกำหนดยื่นข้อเสนอโดยวิธีคัดเลือก              
ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ตั้งงบประมาณไว้ ๗,๘๐๐,๐๐๐.-บาท 
     ๓. เป็นโครงการจากงบประมาณปี ๒๕๖๒ โครงการจัดซื้อรถสุขาเคลื่อนที่
ชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ตั้งงบประมาณไว้ ๙,๐๐๐,๐๐๐.-บาท วางแผน
ดำเนินการวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยแจ้งคณะกรรมการคัดเลือกเชิญชวน
ผู้มีอาชีพในวิธีคัดเลือก 
     ๔. งานจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกในเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวนทั้งสิ้น             
๑๘ โครงการ 
     ๕. จากเงินสะสม ๒๕๖๓  จำนวน ๒ โครงการ 
     ๖. ดำเนินการโดยวิธีคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
จำนวน ๘ โครงการ 
     ๗. โครงการที่มีปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก แต่ไม่มีผู้เข้ายื่น
เสนอราคา ซึ่งเป็นงบประมาณปี ๒๕๖๓ จำนวน ๒ โครงการ 
     ๘. ในงบประมาณปี ๒๕๖๓ ถนนลาดยางคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ ยังไม่ได้
แบบแปลน เนื่องจากอยู่ระหว่างการย้ายเสาไฟของ อบต. ก่อน 
     ๙. โครงการที ่อยู ่ระหว่างการจัดซื ้อ และได้ร ับเอกสารแล้ว  จำนวน                   
๓ โครงการ  
        ๙.๑ จ ัดซ ื ้อรถบรรท ุก ๖ ล ้อ ยาวแขนตรง ต ั ้ งงบประมาณไว้  
๖,๐๐๐,๐๐๐.-บาท 
        ๙.๒ จัดซื้อรถบรรทุก ๖ ล้อ ตั้งงบประมาณไว้ ๓,๕๐๐,๐๐๐.-บาท 
        ๙.๓ จัดซื ้อรถบรรทุก ๖ ล้อ ตั ้งงบประมาณไว้ ๑,๓๗๕,๐๐๐. -บาท 
(โรงเรียนบางกลางท่าว) 
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     ๑๐. โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กองพัสดุฯ 
เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
ทีผ่านมา โดยมีนายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็น
ประธาน เห ็นชอบให้ดำเนินการจ ัดซ ื ้อคร ุภ ัณฑ์คอมพิวเตอร ์ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ งบประมาณตั้งไว้ ๑,๐๙๙,๙๐๐.- บาท จัดซื ้อโดยวิธี
คัดเลือกต่อไป 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ๒ โครงการที่ไม่มีผู้เข้ายื่นเสนอราคามีที่ใดบ้าง 

นางภัครรัศม ์เที่ยงธรรมโม     
รก.หัวหน้าฝ่ายจัดหา ฯ 
กองพัสดุและทรัพย์สนิ 

: งบประมาณปี ๒๕๖๓ จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้ 
     ๑. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบผิวเร ียบ (เคพซีน)                
ซอยช้างล้วง หมู ่ ๙ ต.ชมพู, ซำตาเจียม หมู ่ ๗ อ.เนินมะปราง เชื ่อมต่อ             
ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 
     ๒. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต          
หมู ่ ๙ ต.เนินกุ่ม อ.บางกระทุ ่ม จ.พิษณุโลก เชื ่อมต่อ ต.หนองหญ้าไทร               
อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ดำเนินการอย่างไรต่อ 

นางภัครรัศม ์เที่ยงธรรมโม     
รก.หัวหน้าฝ่ายจัดหา ฯ 
กองพัสดุและทรัพย์สนิ 

: อยู่ระหว่างรอแบบแปลนคำนวณราคากลางใหม่จากกองช่าง กองพัสดุ  ฯ               
จะได้ดำเนินการในวิธี e-bidding เนื่องจากใช้วิธีคัดเลือกตาม ว.๘๙ มิได้ผล 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ขอทราบปัญหาในโครงการดังกล่าว จากฝ่ายสำรวจ ฯ 

นายณัฐวุฒิ ศรีมงคล 
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ 
กองช่าง 

: ซอยช้างล้วง หมู่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง เนื่องจากงบประมาณเกิน
ที่ตั้งไว้ประมาณ ๓๖๑,๕๗๗.๙๕ บาท  

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: งบประมาณโครงการตั้งไว้เท่าไหร่ 

นายณัฐวุฒิ ศรีมงคล 
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ 
กองช่าง 

: ตั้งงบประมาณไว้ ๓,๙๘๐,๐๐๐.- บาท 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ตามข้อบัญญัติใช่หรือไม่ ประมาณการราคาใหม่ได้จำนวนเท่าไหร่ 

นายณัฐวุฒิ ศรีมงคล 
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ 
กองช่าง 

: ประมาณการราคาใหม่ จำนวน ๔,๓๔๑,๕๗๗.๙๕ บาท 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ดำเนินการอย่างไรต่อ 

นายณัฐวุฒิ ศรีมงคล 
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ 
กองช่าง 

: ยื่นเอกสารราคากลางใหม่ให้กองพัสดุ ฯ อบจ.พล ดำเนินการ หากไม่มีผู้ยื่น
เอกสารจะต้องทำการยกเลิกโครงการฯ ในลำดับต่อไป 
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นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ขอทราบเหตุผลราคาประมาณการใหม่ที่เพ่ิมมากข้ึน 

นายณัฐวุฒิ ศรีมงคล 
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ 
กองช่าง 

: มีการปรับตัวของราคาน้ำมันจากเดิม ๒๒ บาท/ลิตร เป็น ๒๘ บาท/ลิตร และ
ราคายางพารามีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน ๒ - ๓ บาท/ตัน 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ขอปรึกษาผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ในกรณีดังกล่าว 

นายอณุรัตน์ แก้วทองคำ 
ผอ.กองยุทธศาสตร์ฯ 

: โครงการที ่บรรจุในแผน ในกรณีที ่ตั ้งงบประมาณไว้ ๕,๐๐๐,๐๐๐.-บาท                
ในข้อบัญญัติตั้งไว้ ๓,๐๐๐,๐๐๐.-บาท หากมีการประมาณการใหม่สามารถ
โอนในงบประมาณปีนั ้น ๆ หรือกรณีที ่ตัดปีไว้ก็สามารถที่จะใช้เงินสะสม
เพ่ิมเติมได้ เป็นขั้นตอนตามระเบียบที่กำหนดไว้ แต่ต้องไม่เกินแผนที่กำหนดไว้
ทั้งระยะทาง และงบประมาณที่ตั้งไว้ 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: แผนในโครงการ ฯ ดังกล่าว ตั้งงบประมาณไว้เท่าไหร่ 

นางภัครรัศม ์เที่ยงธรรมโม     
รก.หัวหน้าฝ่ายจัดหา ฯ 
กองพัสดุและทรัพย์สนิ 

: ตามแผน ฯ ๕ ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ตั้งงบประมาณไว้ ๓,๙๘๐,๐๐๐.-บาท 
โครงการสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: อ ีก ๑ โครงการท ี ่ม ีป ัญหาขอทราบรายละเอ ียดโครงการด ังกล ่ าว                    
จากฝ่ายสำรวจ ฯ 

นายณัฐวุฒิ ศรีมงคล 
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ 
กองช่าง 

งบประมาณเกินที่ตั ้งไว้ประมาณ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ
ประมาณราคาใหม ่

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

ฝ่ายจัดหา ฯ กองพัสดุ ฯ โครงการ ฯ นี้ ตามแผนตั้งงบประมาณต้ังไว้เท่าไหร่ 

นางภัครรัศม ์เที่ยงธรรมโม     
รก.หัวหน้าฝ่ายจัดหา ฯ 
กองพัสดุและทรัพย์สนิ 

: ตามแผนตั้งงบประมาณไว้ 2,670,000.- บาท แต่ตั ้งจ่ายงบประมาณไว้ 
2,330,000.- บาท 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: เป็นของปีงบประมาณไหน 

นางภัครรัศม ์เที่ยงธรรมโม     
รก.หัวหน้าฝ่ายจัดหา ฯ 
กองพัสดุและทรัพย์สนิ 

: ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ขอปรึกษาผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ในกรณีดังกล่าว                 
หากปรับลดระยะทางการก่อสร้างได้หรือไม่ 

นายอณุรัตน์ แก้วทองคำ 
ผอ.กองยุทธศาสตร์ฯ 

: กรณีของถนน ๒ สาย ที ่มีปัญหา หากดำเนินการตามแผน  ฯ ที ่กำหนด 
สามารถดำเนินการได้โดยไม่เกินงบประมาณและระยะทาง 
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๔.๑๐ กองการเจ้าหน้าที่ 
นายยศ ชาติรังสรรค์ 
ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ 

: สรุปข้อมูลในการปฏิบัติราชการ ระหว่างวันที ่ 26 พฤษภาคม 2564 -              
วันที ่ 21 มิถุนายน 2564 มีทั ้งหมด 6 กิจกรรม ขอเชิญหัวหน้าฝ่ายทั้ง               
3 ฝ่าย รายงานตามลำดับ 

 ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
น.ส.กนิษฐิกา แพงลาด 
หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ 

: เนื ่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019               
(Covid-19) ยังแพร่ระบาด คณะอนุกรรมการสรรหาข้าราชการ อบจ. ให้ดำรง
ตำแหน่ง  สายงานผู้บริหารมีมติให้ประกาศเลื่อนวัน เวลา สรรหาข้าราชการ 
อบจ. ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร จากวันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2564 
เป็นวันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.  

 ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
น.ส.ชลุีกร ฉายะกูล 
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพฒันา
บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ 

: ขอรายงานการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
     เรื่องท่ี 1 ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดทำแผนจัดการ
ความรู้ 4 ปี (พ.ศ.2564 - 2567) อบจ.พิษณุโลก ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 
7 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ได้ข้อสรุปให้คณะกรรมกลั่นกรอง ให้พิจารณา
คณะกรรมการกลั่นกรององค์ความรู้กับคณะกรรมการจัดทำองค์ความรู้ และ
ดำเนินการคู่มือเสร็จแล้วจำนวน 2 เล่ม ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบความ
ถูกต้องของรูปเล่ม  
     เรื่องที่ 2 การเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครู จำนวน 1 ราย น.ส.นุชนาฏ  
พรมสอน ตำแหน่ง ครู เลื่อนเป็น ครูชำนาญการ โดยคณะกรรมการประเมิน
ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน 
และผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ มีการประเมินเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน 
๒๕๖4 ณ โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม ที ่ผ่านมา ขณะนี้ได้รวบร วม
คะแนนจากคณะกรรมการฯ เป ็นท ี ่ เร ียบร ้อยแล ้ว และจะเสนอต่อ
คณะอนุกรรมการฯ ในลำดับต่อไป ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖4 
     เรื่องที่ 3 การคัดเลือกข้าราชการ อบจ.พิษณุโลก เพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง             
ให ้ดำรงตำแหน่งในระดับที ่ส ูงข ึ ้น ได ้แก ่ ข ้าราชการ  ฯ สำนักปลัด ฯ                   
จำนวน 3  ราย 
       จพง.ธุรการปฏิบัติงาน ขอเลื่อนเป็น จพง.ธุรการชำนาญงาน 
       จพง.ป้องกันฯ ปฏิบัติงาน ขอเลื่อนเป็น จพง.ป้องกัน ฯ ชำนาญงาน 
ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดประชุมคณะกรรมการประเมิน ในวันที่ 24 มิถุนายน 
2564 
     เรื่องที่ 4 โครงการการจัดทำการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
การปฏิบัติราชการ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการประชุมเมื่อ   
วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา                 
ที่ผ่านมา สรุปสาระสำคัญคือการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองต่าง ๆ รวบรวม
เอกสารหลักฐานตามมิติต่าง ๆ ทั้ง 4 มิติ พร้อมทั้งมอบหมาย ดังนี้ 
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       มิติที่ 1      มอบหมายให้กองยุทธศาสตร์ ฯ  
       มิติที่ 2 - 3 มอบหมายสำนักปลัด ฯ  
       มิติที่ 4      กองการเจ้าหน้าที่ 
และจะดำเนินการจัดประชุมติดตามความคืบหน้ากลางเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ 
     เรื ่องที่ 5 การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ 
กรณีผู ้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019               
(Covid-19) ของ อบจ.พิษณุโลก ดังนี้ 
       1. สำนักปลัดฯ                                           2 ราย 
       2. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม            31 ราย 
       3. กองสวัสดิการสังคมและกองสาธารณสุข         30 ราย 
       รวมจำนวนผู้ขอรับขั้นพิเศษ จำนวนทั้งสิ้น       63 ราย 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฝ่ายส่งเสริม ฯ กองการเจ้าหน้าที่ เป็นผู้รับผิดชอบ             
ใช่หรือไม่ และของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นผู้รับผิดชอบ           
ใช่หรือไม ่

น.ส.ชลุีกร ฉายะกูล 
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพฒันา
บุคลากร กองการเจ้าหน้าที ่

: สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จะเป็นการประสานกับ สำนักงาน
เลขา อบจ. เพื่อเสนอในลำดับต่อไป 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ตรวจสอบคุณสมบัติได้อย่างไร ว่าเป็นผู้ที่จะได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

น.ส.ชลุีกร ฉายะกูล 
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพฒันา
บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ 

:      1. ตรวจสอบคุณสมบัติ 
       2. มีความประสงค์จะขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือไม่ 
       3. ทราบความประสงค์แล้ว ขั ้นตอนต่อไปส่งไปที ่สำนักงานท้องถิ่น
จังหวัด  
       4. สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง และส่งเอกสาร
ให้ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
       5. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ ่นก็จะดำเนินการตรวจสอบ            
ก่อนส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ในลำดับต่อไป 
จะมีห้วงเวลา ปี 2560 - 2563 เป็นการประกาศย้อนหลัง 3 ปี สำหรับ
ประจำปี 2564 จะประกาศช่วงปลายปี 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: มีผิดพลาดในการส่งรายชื่อบ้างหรือไม่ 

น.ส.ชลุีกร ฉายะกูล 
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพฒันา
บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ 

: ไม่มี แต่ถ้าหากรายชื่อตกหล่น ไม่มีที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น   
จะดำเนินการส่งรายชื่อใหม ่

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ขอย้อนหลังได้หรือไม่ 
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น.ส.ชลุีกร ฉายะกูล 
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพฒันา
บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ 

: ไม่สามารถย้อนหลังได้ ต้องเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนแรกใหม่ เพราะการตรวจสอบ
รายชื่อผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จะทราบผลพิจารณาใช้ระยะเวลานาน 
จึงไม่สามารถตรวจสอบได้ว่ารายชื่อผู้ขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จะตกหล่น
หรือไม ่

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: กองการเจ้าหน้าที่ รายงานลำดับต่อไป 

 ฝ่ายวินัยและส่งเสริมสร้างคุณธรรม 
นายปรีชา มั่นระวัง 
หัวหน้าฝ่ายวนิัยและส่งเสริม
สร้างคุณธรรม กองการ
เจ้าหน้าที ่

: ขอรายงานการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
     1. ประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 
(ก.จ.จ.พิษณุโลก) ครั ้งที ่  6/2564 วันที ่ 28 มิถ ุนายน 2564 เวลา                  
13.30 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา ได้แก่ 
       1.1 เพ่ือทราบจำนวน 4 วาระ 
       1.2 เพ่ือพิจารณา จำนวน 5 วาระ 
     2. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ยังไม่ได้จัดอีก จำนวน 2 โครงการ 
ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์โควิด 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม แบบไม่เกิน 50 คน ได้หรือไม่ 

นายปรีชา มั่นระวัง 
หัวหน้าฝ่ายวนิัยและส่งเสริม
สร้างคุณธรรม กองการ
เจ้าหน้าที ่

: ตั้งเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 250 คน 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 5 รุ ่น รุ ่นละ 50 คน ได้หรือไม่                      
ใช้วิทยากรจากที่ไหน 

นายปรีชา มั่นระวัง 
หัวหน้าฝ่ายวนิัยและส่งเสริม
สร้างคุณธรรม กองการ
เจ้าหน้าที ่

: วิทยากรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและมหาวิทยาลัยนเรศวร 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ใช้การประชุมแบบ video conference ได้หรือไม่ ผ่านระบบ Zoom 

นายปรีชา มั่นระวัง 
หัวหน้าฝ่ายวนิัยและส่งเสริม
สร้างคุณธรรม กองการ
เจ้าหน้าที ่

: ขออนุญาตหารือกับ ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ก่อน เรียนแจ้งเพ่ือทราบ 

๔.๑๑ หน่วยตรวจสอบภายใน 
นางนนทสรวง ภู่หริย์วงศ์สุข 
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 

: ขอรายงานผลการปฏิบัติงานสำหรับเดือน มิถุนายน ตามแผนการตรวจสอบ
ไตรมาสที่ ๓ จะขอให้หัวหน้าสายตรวจรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามลำดับ 

 ด้านพัสดุและทรัพย์สิน 
น.ส.ขวัญรักษ์ หมื่นศรีชัย
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชำนาญการ 

: ขอรายงานผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบด้านพัสดุและทรัพย์สิน ดังนี้ 
     1. อยู ่ระหว่างการตรวจสอบงบทรัพย์ส ินกับรายงานพัสดุประจำปี
งบประมาณ 2563 ของส่วนราชการในสังกัด จำนวน 7 กอง 1 หน่วย 3 
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โรงเรียน รวมทั้งสิ ้น 3,479  รายการ จำนวนเงินทั้งสิ ้น 70 ,505,030.-  
บาท 
     2. อยู่ระหว่างตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหมวดค่า
วัสดุค่าวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 
ถึงเดือนมีนาคม 2564 จำนวน 42 ฎีกา เป็นจำนวนเงิน 1,265,595.- บาท 
     3. อยู่ระหว่างดำเนินตรวจสอบการใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลางประจำปี
งบประมาณ 2564 ของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พิษณุโลก จำนวนทั้งสิ้น 87  คัน ดำเนินการตรวจเสร็จแล้ว จำนวน 64 คัน 

 ด้านการบัญชี การคลัง และการเบิกจ่าย 
นางจันทิมา สังขดิษฐ์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชำนาญการ 

: ปัจจุบันอยู ่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบและสรุปผลการตรวจสอบ                   
ตามแผนการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 3/2564  
     1. ตรวจสอบการบันทึกบัญชี การจัดเก็บรายได้ 
         - การรับเงินรายได้ของ อบจ.พิษณุโลก ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2564 – 
พฤษภาคม 2564 เป็นเงินทั้งสิ้น 264,782,188.92 บาท 
     2. ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
         - การเบิกจ่ายค่าตอบแทน (OT) ตั ้งแต่เด ือน ตุลาคม 2563  – 
พฤษภาคม 2564 จำนวน 32 ฎีกา ผู ้ เบ ิก 606 ราย เป็นเง ินทั ้ งสิ้น 
789,940.00 บาท 
     3. ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) 
         - การเบิกจ่ายค่าไฟฟ้า ประจำเดือน กันยายน 2563 – เมษายน 
2564 จำนวน 111 ฎีกา 

๔.๑๒ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
นางสิริวรรณ บูรณสิงห์ 
ผอ.กองการศึกษา ฯ 

: กองการศึกษาขอรายงานภารกิจ ดังนี้ 
      

 ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
      เรื ่องที ่ ๑ ภารกิจเร่งด่วน ตามที่ได้รับแจ้งว่าน้ำในสระสองห้องลดลง                    

จึงดำเนินการ ขอรับการสนับสนุนรถน้ำจากฝ่ายป้องกัน ฯ และขอความ
อนุเคราะห์ให้เทศบาลนคร ดำเนินการเปิดวาล์วน้ำ ขณะนี้ระดับน้ำเพ่ิมขึ้นแล้ว 
แต่เดิมน้ำภายในสระสองห้องจะมาจาก ๒ ที ่ คือ กองทัพ แต่เนื ่องจาก                 
ปั้มน้ำเสียอยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซม และเทศบาลนคร จะดำเนินการ              
เปิดวาล์วน้ำได้เฉพาะช่วงเย็นเท่านั้น 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: กำชับให้เจ ้าหน้าที ่ท ี ่อยู ่พระราชวังจ ันทน์ หมั ่นตรวจสอบให้บ่อยครั้ง            
รายงานต่อ 

นางสิริวรรณ บูรณสิงห์ 
ผอ.กองการศึกษา ฯ 

:    เร ื ่องท ี ่  ๒ ม ีการผ ูกผ ้าระบาย เน ื ่องในว ัน เฉล ิมพระชนมพรรษา                        
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  บริเวณรั้ว
ด้านหน้าเขตพระราชวังจันทน์ และได้ดำเนินการซ่อมแซมรั้วที่ชำรุดเสียหาย                       
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
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     เรื่องที่ 3 ตามนโยบายที่ท่านนายกฯ ให้ดำเนินการปิดทางเข้าด้านหลัง
ศาลากลาง ยังไม่ม ีเส ียงว ิจารณ์ใด ๆ และจะดำเนินการติดตั ้งร ั ้วเหล็ก                     
ให้เรียบร้อย 
     เรื่องที่ 4 การปรับปรุงภูมิทัศน์ เป็นการรื้อถอนป้อมยามเก่าซึ่งเป็นของ  
ป่าไม้ ได้ความอนุเคราะห์จากฝ่ายสถานที่ กองช่าง  
     เร ื ่องที ่ 5 ดำเนินการทำความสะอาด/ขนย้ายถังขยะ บริเวณริมรั้ว
พระราชวังจันทน์ ด้านทางออกศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยขอความ
อนุเคราะห์จากเทศบาลนคร และดำเนินการตัดกิ่งไม้จากโคนต้นประมาณ 2 
เมตร 
    เรื่องที่ 6 มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบศูนย์ประวัติศาสตร์
พระราชวังจันทน์มีคนงานจากกองการศึกษาฯ จำนวน 4 คน และโบราณสถาน
บริเวณโดยรอบในเขตพระราชวังจันทน์ ได้รับความอนุเคราะห์คนงานจากกอง
ช่างเป็นผู้ดูแล 
    เรื่องท่ี 7 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเนินดิน ณ พระราชวังจันทน์ 

 ฝ่ายส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
ส.อ. ธีรพล เงกสอนอ       
รก.หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกีฬาและ
นันทนาการ กองการศึกษา ฯ 

: ในส่วนของสนามกีฬาฯ ได้มีการประชุมหารือวางแผนกำหนดมาตรการ
ป้องกันเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เนื ่องจากมีผู ้ปกครองที่มาส่ง
น ักเร ียนติดเช ื ้อไวร ัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จ ึงได ้ม ีมาตรการแยก                  
บริเวณที่ออกกำลังกายของประชาชนออกจากของนักเรียนโรงเรียนกีฬา ฯ 
และได ้ดำเน ินการจ ัดทางเด ินเด ็กหอชมพูพันธ ุ ์ท ิพย ์ให ้เด ินตามกรวย                        
เพ ื ่อป ้องก ันการใช ้อ ุปกรณ์ร ่วมก ันก ับประชาชนที ่มาออกกำล ังกาย                         
มีป ้ายประชาส ัมพ ันธ ์ D-M-H-T-T ภายในสนามกีฬา ฯ จำนวน ๔ จุด                  
เพื ่อให้ประชาชนได้ปฏิบัติตามระเบียบของศูนย์ควบคุมโรค ในส่วนของ                 
เรื่องไฟฟ้า เนื่องจากเราจะขอเชื่อมต่อไฟฟ้าจากหม้อแปลงอีกลูกหนึ่งไปยัง        
สระว่ายน้ำ จากการประสานงานแล้วไม่สามารถดำเนินการได้ ต ้องรอ
ดำเนินการจัดซื ้อหม้อแปลงต่อไป ฝ่ายส่งเสริมกีฬา ฯ ได้ดำเนินการดูแล
บำรุงรักษาสนามฟุตบอล พร้อมที่จะเปิดให้บริการ  

 ฝ่ายบริหารการศึกษา 
นางวิลาวัณย์ เมโรนิต  
รก.หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
กองการศึกษา ฯ 

: โรงเรียนในสังกัดฯ ได้มีการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียน
กีฬา ฯ ได้ทำการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ ในส่วนของบางกลางท่าว ฯ 
ได้เปิดทำการเรียนการสอนในวันที ่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔  และ โรงเรียน               
ศรีอินทร์ ฯ ได้เปิดทำการเรียนการสอนในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ในส่วน
ของโรงเร ียนกีฬา ฯ ทางคณะติดตาม โดยท่านรองปลัด ฯ อำนวยและ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการศึกษา และกลุ่ม
งานศึกษานิเทศก์ได้ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนกีฬา ฯ ตรวจการใช้ห้อง เรียน                
ยังไม่ได้ใช้ห้องในการเรียนการสอน เพราะอยู่ในช่วงของการกักตัว โรงเรียนได้
จัดสัดส่วนห้องพยาบาลแยกสัดส่วนชัดเจน เรื่องอุปกรณ์ต่าง ๆ และเรื่องของ                      
การรับประทานอาหาร ในวันที่ตรวจยังไม่มีฉากกั้น ซึ่งขณะนี้ทางโรงเรียน               
ได้เตรียมฉากกั้นแล้ว ในส่วนของโรงเรียนบางกลางท่าวที่ออกไปตรวจเยี่ ยม            
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การจัดชั้นเรียน ให้เว้นระยะห่าง ในเรื่องของการปรับปรุงห้องสมุดและห้องน้ำ 
ท่านปลัด ฯ ได้ให้คำแนะนำกับทางโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว โดยให้ประสาน           
กองช่าง ในส่วนของมาตรการ ๔๔ ข้อ Thai Stop Service ทางคณะติดตาม
ตรวจเยี่ยมก็ได้เน้นย้ำให้โรงเรียนปฏิบัติตามมาตรการ ๔๔ ข้อ โดยเคร่งครัด     
ในส่วนของโรงเรียนศรีอินทร์ ฯ  ท่านปลัด ฯ ได้ให้คำแนะนำว่า นอกจาก          
จะให้คำแนะนำกับนักเรียนและผู ้ปกครองแล้ว จะต้องทำความเข้าใจ กับ             
รถรับส่งนักเรียน นอกจากนี้จะมีประกาศของโรงเรียนในเรื่องมาตรการต่าง ๆ            
ณ ขณะนี้การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนได้ดำเนินการไปอย่างต่อเนื่อง 
เนื่องจากท่านนายก ฯ มีนโยบายให้นักเรียนฝึกทำหน้ากากผ้าได้ประสานทั้ง       
๓ โรงเรียนแล้ว จะดำเนินการได้ประมาณเดือนกรกฎาคม ถ้ามีการดำเนิน
กิจกรรมดังกล่าว จะรายงานให้ทราบต่อไป ในส่วนเงินบริจาคการสร้างหอพระ 
กองการศึกษา ฯ ยังคงเปิดรับบริจาคอยู่ และขอขอบพระคุณท่านประนอม 
ท่านสุชาติ ที ่ปรึกษาฯ และโรงเรียนบางกลางท่าว  ฯ ที ่สมทบเงินบริจาค
เพ่ิมเติมอีก ๔,๐๐๐.- บาท ขณะนี้ จำนวนเงินบริจาค คือ ๕,๗๖๖.- บาท    

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ให้รวมจำนวนเงินที่ ได้ร ่วมสมทบ จำนวน ๑๐๐ ,๐๐๐.- บาท ด้วย และ           
ผ ู ้ม ีจ ิตศรัทธาอีก ๑๐ ,๐๐๐.- บาท นโยบายหน้ากากผ้าเป็นสิ ่งที ่ด ีและ                       
มีประโยชน์สำหรับเด็ก ๆ ให้เด็กเรียนรู้การเย็บ ท่านปลัด ฯ แนะนำมา  

นางสีไพร โกธรรม 
ปลัดอบจ.พิษณุโลก 

: ได้ประสานโรงเรียนในสังกัดทั ้ง ๓ แห่ง เขาสะดวกใช้งบประมาณของ              
กลุ่มสาระของแต่ละโรงเรียน ถ้าเริ่มดำเนินการจะประสานท่านร่วมกิจกรรม
และประชาสัมพันธ์แต่ละโรงเรียนอีกครั้ง   

นางสาวณิภัทรา หอมสะอาด  
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
กองการศึกษา ฯ 

: กลุ่มงานศึกษานิเทศก์ได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรประวัติศาสตร์พิษณุโลก 
ตามลำดับชั้น ดังนี้ 
   - มัธยมศึกษาปีที ่ ๑ รายวิชาประวัต ิศาสตร์ ๑ เป็นการอธิบาย เร ื ่อง                  
ความเป็นมา และแหล่งโบราณคดีสมัยกรุงสุโขทัย 
   - มัธยมศึกษาปีที ่ ๒ รายวิชาประวัต ิศาสตร์ ๒ เป็นการอธิบายเร ื ่อง            
ความเป็นมา และแหล่งโบราณคดีสมัยกรุงศรีอยุธยา 
  - มัธยมศึกษาปีที ่ ๓ รายวิชาประวัต ิศาสตร์ ๓ เป็นการอธิบายเร ื ่อง                   
ความเป็นมา และแหล่งโบราณคดีสมัยกรุงธนบุรีและรัตนโกสินทร์  
  - มัธยมศึกษาปีที ่ ๔ รายวิชาพิษณุโลกของเรา เป็นการอธิบายเร ื ่อง                  
ความเป ็นมาแหล ่ ง โบราณคด ีต ่าง  ๆ ท ี ่ปรากฏในจั งหว ัดพ ิษณ ุโลก                     
เช่น วัดอรัญญิก วัดนางพญา หรือวัดราชบูรณะ  
  - มัธยมศึกษาปีที่ ๕ รายวิชามรดกเมืองพิษณุโลก เป็นการอธิบายเกี่ยวกับ
มรดกของเมืองพิษณุโลก เช่น มรดกทางธรรมชาติ มรดกทางวัฒนธรรม 
  - มัธยมศึกษาปีที่ ๖ รายวิชาโครงงานประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  
ขณะนี ้ศ ึกษาน ิ เทศก ์ของศ ึกษาธ ิการได ้ตรวจร ูปเล ่ม และส ่งกล ับมา                  
กองการศึกษา ฯ แล้ว เมื ่อว ันที ่ ๒๑ มิถ ุนายน ๒๕๖๔ ซึ ่งล ำดับต่อไป                       
กองการศึกษา ฯ ส่งมอบให้โรงเรียนในสังกัด ฯ ได้ประกาศใช้ในลำดับต่อไป 
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นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: เป็นแนวทางท่ีดี แต่ทำไมต้องแยกแต่ละเรื่องเป็นระดับชั้น ม.๑ เรียนสมัยหนึ่ง 
ม.๒ เรียนอีกสมัยหนึ่ง เพราะเหตุผลใด 

ส.อ.ชูศักดิ์ เพชรกระจ่าง 
รก.ผอ.รร.กีฬา ฯ 

: ขออนุญาตตอบ เราจัดเป็นแต่ระดับชั ้นเพราะบางคนเข้าเรียนในระดับ                 
ม.๑ – ม.๓ แล้ว ต่อ ม.๔ – ม.๖ อยู่ที่โรงเรียนว่าจะจัดอย่างไร ให้เหมาะสม   
ซึ่งตอนนี้เราทำเป็นโมเดลก่อน ถ้าดำเนินการสำเร็จสมบูรณ์แล้ว โรง เรียน             
ต่าง ๆ สามารถนำหลักสูตรเขาเราไปใช้ต่อยอดได้  

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: เจาะลึกทุกสมัยใช่หรือไม่ ผมกลับมองว่าความสามารถในการรับรู้ของแต่ละ
ระดับต่างกัน เด็ก ม.๑ อาจจะรู้ระดับหนึ่ง แต่รู้ทุกสมัยเด็ก ม.๒ ก็รู้ทุกสมัย   
แต่ลึกขึ้น ยิ่งระดับสูงขึ้นต้องรู้ลึกขึ้นและสามารถวิเคราะห์ได้ถ้าปรับแบบนี้             
จะดีหรือไม ่

นางประนอม ทิวะพันธุ์ 
ที่ปรึกษานายก ฯ 

: เรื่องประวัติศาสตร์ที่ทางโรงเรียนได้จัดทำคอร์สอย่างนี้ไว้ เพราะว่าส่วนของ
เราเป็นการเสริมเข้าไปในแต่ละช่วงเวลาที่เรียนแต่ละระดับชั้น ซึ่งจะมีความ
เข้มข้นในระยะปลาย เราได้ปรึกษาศึกษานิเทศก์อีกท่านหนึ่ง ซึ่งท่านให้ข้อคิด
ไว้ว่าควรจะแบ่ง เพราะโรงเรียนได้มีการเรียนการสอนอยู ่แล้ว แต่จะนำ
หลักสูตรของเราเข้าไปเสริมให้รู้มากข้ึน   

ว่าที่ ร.ต.อิทธิพล บุบผะศิริ
รองนายก อบจ.พิษณุโลก (๑) 

: ตรงนี้เราต้องให้ศึกษานิเทศก์ ของศึกษาธิการจังหวัดตรวจก่อนใช่หรือไม่ 

นางประนอม ทิวะพันธุ์ 
ที่ปรึกษานายก ฯ 

: ใช่ค่ะ เขาจะเป็นผู้ตรวจสอบ ซึ่งเราได้ส่งให้ตรวจสอบเป็นระยะ ซึ่งต้องดู
ความเป็นไปได้ว่าแต่ละโรงเรียนจะสามารถนำไปทำการเรียนการสอนได้หรือไม่ 
ซ่ึงแต่ละโรงเรียนก็พร้อมที่จะนำหลักสูตรนี้ไปเสริมในชั่วโมงเรียนที่กำหนดไว้  

๔.๑๓ โรงเรียนกีฬา อบจ.พล. 
ส.อ.ชูศักดิ์ เพชรกระจ่าง 
รก.ผอ.รร.กีฬา ฯ 
 

: หลักสูตรนี้จะเป็นรายวิชาเพิ่มเติมจากหลักสูตรหลักของโรงเรียนในส่วนของ
โรงเรียนกีฬา ฯ เนื่องจากไทม์ไลน์ของผู้ปกครองที่มาส่งนักเรียนระดับชั้น ม.๔ 
ชนิดกีฬาวอลเลย์บอล จำนวน ๒ คน ในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ตรวจพบ
เชื้อโควิด ซึ่งได้ดำเนินการกักตัวเด็ก ทั้ง ๒ คน และให้เด็กเข้ารับการตรวจ              
ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผลการตรวจเป็นลบ ซึ่งขณะนี้กักตัว           
อยู่ทีช่ั้น ๔ ซึ่งนักเรียนที่เข้ามาในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑๖๐ คน 
รวมทั้งสองคนนี้ด้วย กักตัวไปแล้ว ๑๒ วัน เด็กที่เข้ามาในวันที่ ๑๓ จำนวน 
๑๔๔ คน กักตัวแล้ว ๑๐ วัน ซึ ่งขณะนี้รอการตรวจครั ้งที ่ ๒ ในวันที ่ ๒๔ 
มิถุนายน ๒๕๖๔ ซึ่งทางสาธารณสุข (หัวรอ) ได้ติดตามและประสานงานอย่าง
ใกล้ชิด ผมได้สอบถามในเรื่องกระบวนการต่าง ๆ ซึ่งได้ดำเนินการตามาตรการ 
ตั้งแต่ต้น ก่อนเข้าโรงเรียนเขาจะต้องมีใบกักตัว ๑๔ วัน เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน 
๒๕๖๔ ท่านรองอิทธิพล ฯ เข้าตรวจเยี่ยม ซึ่งโรงเรียน ฯ ได้กำหนดมาตรการ
ของโรงเรียนตามมาตรการ ๔๔ ข้อ และได้ยืมฉากของการลงคะแนนเสียง            
จากสำนักงานเลขา ฯ วางไว้ในโรงอาหารเด็กจะใช้กั ้นระหว่างรับประทาน
อาหาร ๑ โต๊ะนั่งได้ ๔ คน ซึ่งเด็กที่เข้ามาเราจะแบ่งตามหอพัก ใช้คูหาเลือกตั้ง
กั้น ๔ คน เฉพาะตอนรับประทานอาหาร 
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นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ถ้าใช้ฉากที่ทำจากท่อ PVC และแผ่นพลาสติกใส จะใช้งบประมาณไม่มากและ
คงทนถาวร  

ส.อ.ชูศักดิ์ เพชรกระจ่าง 
รก.ผอ.รร.กีฬา ฯ 
 

: ก่อนที่นักเรียนจะมานั่ง จะมีครูหรือโค้ชตั้งฉาก หลังจากรับประทานอาหาร
สามารถพับเก็บได้ ต่อไป  
เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกัน ฯ ได้เข้าดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ นักเรียนที่เข้ามา
จะต้องรายงานตัวในโปรแกรมซึ ่งทางสาธารณสุขดำเนินการควบคุมอย่าง
เคร่งครัด   

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ทางโรงเรียนได้ดำเนินการจัดซื้อหน้ากากอนามัยสำรองหรือไม่   

ส.อ.ชูศักดิ์ เพชรกระจ่าง 
รก.ผอ.รร.กีฬา ฯ 
 

: ได้ให้นักเรียนนำมา ในเบื้องต้นท่านที่ปรึกษา ฯ ได้มอบหน้ากากอนามัย                     
ให้โรงเรียน ต่อไปเป็นภาพหอพักซึ่งแต่ละชั้นจะมีมาตรการของการเว้นระยะ 
ปัจจุบันมีนักเรียนเข้าโรงเรียนแล้ว ๓๐๔ คน ซึ่งนักเรียนในพิษณุโลกจะเดิน
ทางเข้ามาในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ประมาณ ๑๐๐ คน ซึ่งยังมีความแออัดอยู่             
ซึ่งได้ปรับ ตามสภาพ ถ้าได้หอพักเพิ่มอีก ๑ หอ ก็สามารถเว้นระยะห่างได้ 
ต่อไปเป็นห้องเรียน ชั้น ๔ ขณะนี้ได้เตรียมฟูก เผื่อใช้เป็นโรงพยาบาลสนาม            
ในกรณีเกิดเหตุ   

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ห้องน้ำในหอแยกชั้นหรือไม่ ชั้นหนึ่งมีก่ีคน มีห้องน้ำชั้นละกี่ห้อง 

ส.อ.ชูศักดิ์ เพชรกระจ่าง 
รก.ผอ.รร.กีฬา ฯ 

: มีนักเรียนประมาณ ๔๐ คน ห้องน้ำมีประมาณ ๘ ห้อง   

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ให้กำหนดจำนวนนักเรียนที ่เข้าใช ้ห้องน้ำ เช่น นักเรียนเลขที ่ ๑ – ๕                
ใช้ห้องที่ ๑ เลขที่ ๖ – ๑๐ ใช้ห้องท่ี ๒ จะได้รู้ว่าห้องนี้ใครใช้ จะได้รักษาความ
สะอาด ถ้าเกิดมีการพบผู้ติดเชื ้อ จะได้ทราบว่าใครใช้ห้องน้ำร่วมใครเป็น               
ผู้เสี่ยงสูง  

ส.อ.ชูศักดิ์ เพชรกระจ่าง 
รก.ผอ.รร.กีฬา ฯ 
 

: ปัจจุบันโรงเรียนกีฬา ฯ ดำเนินการเรียนการสอนทางช่องทางออนไลน์ 
เนื่องจากยังมีนักเรียนที่ยังไม่กลับมาอีกประมาณ ๑๐๐ คน ปัญหาขณะนี้ คือ 
นักเรียนเริ ่มหงุดหงิดเพราะว่ากักตัวหลายวัน  ซึ ่งนักเรียนอยากใช้สนาม              
หญ้าเทียม ซึ่งขณะนี้นักเรียนไม่สามารถออกข้างนอกได้ เช่น บริเวณด้านหน้า             
ไม่สามารถออกไปซื้อของได้ ในพ้ืนที่ของนักเรียนก็มีประชาชนเข้าไปใช้พื้นที่           
โดยไม่สวมหน้ากากอนามัย ขอนำเรียนว่าบริเวณสนามหญ้าเทียมสามารถ           
ให้นักเรียนได้ใช้ออกกำลังกายได้หรือไม่   

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ให้นักเรียนกักตัวให้ครบกำหนดแล้วพิจารณาอีกครั้ง ให้แจ้งนักเรียนว่าอยู่กับ
คนหมู่มากตอ้งรับผิดชอบร่วมกัน 

นายวีรวัฒน์ ปานแสง
เลขานุการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด  

: ขออนุญาตสอบถามนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่ผู้ปกครองติดเชื้อ ในระหว่างกักตัว   
ได้กักตัวรวมกับนักเรียนคนอื่น ๆ หรือแยกต่างหาก 

ส.อ.ชูศักดิ์ เพชรกระจ่าง 
รก.ผอ.รร.กีฬา ฯ 

: ตอนนี้แยกอยู่ชั้น ๔ ที่อาคารสำนักงาน 
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๔.๑๔ โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม 
นายวินัย ศรีวงษา 
ผอ.รร.บางกลางทา่วพิทยาคม 

: กิจกรรมตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ได้แก่ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ โรงเรียนได้รับรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษา
ปีที่ ๔ และได้ประชุมชี้แจงผู้ปกครองในเรื่องของการศึกษาและระเบียบต่าง ๆ 
และได้มีการสอบวัดความรู้ของนักเรียน ในการเปิดภาคเรียนโรงเรียนได้เตรียม
ความพร้อมโดยการขอความร่วมมือจากเทศบาลตำบลบ้านแยงฉีดพ่นกำจัดยุง
ป้องกันโรคไข้เลือดออกและไข้มาลาเรียเดือนละ ๒ ครั้ง ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน 
๒๕๖๔ ท่านปลัด ฯ รองปลัด ฯ กองการศึกษา ฯ ได้ติดตามการเปิดภาคเรียน
ของโรงเรียน ได้ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำแก่ทางโรงเรียน และให้กำลังใจ
นักเรียน ในขณะที่เปิดเรียน มีคณะครู และสภานักเรียน ช่วยกันคัดกรอง
นักเรียนก่อนเข้าโรงเรียน ตามมาตรการที่กำหนดไว้ การรับประทานอาหาร
ของนักเรียนจะให้นั ่งโต๊ะละ ๓ คน นักเรียน ๑ คนให้ใช้เวลา ๒๐ นาที           
(ใช้เหลื่อมเวลา) ในการใช้โรงอาหาร โรงเรียนได้เตรียมหน้ากากอนามัยสำหรับ
นักเรียน โดยปกติแล้วนักเรียนต้องนำมาจากบ้าน แต่ในกรณีที่นักเรียนลืม หรือ
ยากจน โรงเรียนก็ได้เตรียมไว้ โรงเรียนได้ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
เพื่อขอมติเห็นชอบในการใช้หลักสูตรประวัติศาสตร์และแผนพัฒนาการศึกษา 
๕ ปี และแผนปฏิบัติการงบประมาณประจำปี    

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ผอ.วินัย เห็นด้วยเกี่ยวกับรายวิชาประวัติศาสตร์หรือไม่  

นายวินัย ศรีวงษา 
ผอ.รร.บางกลางทา่วพิทยาคม 

: เป็นหลักสูตรเพิ ่มเติมจากหลักสูตรแกนกลาง เห็นว่าเหมาะสม นักเรียน               
ของเราทุกคนควรจะได้เรียนรู ้เกี ่ยวกับประวัติศาสตร์โดยเฉพาะหลักสูตร
ท้องถิ่นเก่ียวกับบ้านเมืองเรา 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: วิธีการสอนเหมาะสมหรือไม่  

นายวินัย ศรีวงษา 
ผอ.รร.บางกลางทา่วพิทยาคม 

: ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละเรื่องท่ีครูจะนำมาประยุกต์ใช้  

๔.๑๕ โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม  
นายอโณทัย บัวขัน 
ผอ.รร.ศรีอินทราทิตย์พิทยาคม  

: ขอนำเรียนในเรื่องการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ แบ่งเป็นยุคตามช่วง
ประวัติศาสตร์ เริ่มตั้งแต่ยุคหิน ยุคสมัยสุโขทัย อยุธยา รัตนโกสินทร์ หลักสูตร
แกนกลางขั้นพ้ืนฐานของกระทรวงศึกษาธิการที่กำหนดในรายวิชาสังคม ระบุไว้
ว่า ม.๑ ต้องเรียนสมัยใด ม.๒ ต้องเรียนสมัยใด จึงจัดหลักสูตรให้ตรงกัน 
โรงเรียนศรีอินทราทิตย์ ฯ ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน               
มีการทำความสะอาดเรียน โต๊ะ เก้าอ้ี การเตรียมความพร้อมในการรับประทาน
อาหารในโรงอาหาร แต่แรกโรงเรียนได้กำหนดว่าจะเปิดภาคเรียนในวันที่ ๑ 
มิถุนายน ๒๕๖๔ แต่พบการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  
ในหมู่บ้านแก่งหว้า-แก่งไฮ จึงได้เลื่อนมาเป็นวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินี ในวันที่ ๒ 
มิถุนายน ๒๕๖๔ เข้าร่วมเฉพาะครูและบุคลากรทางการศึกษา ต่อไปเป็น          
การเข้าแถวหน้าเสาธงของทุกวันในกรณีที ่ฝนไม่ตก โดยให้เว้นระยะห่าง 
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ปัจจุบ ันมีน ักเร ียนทั้ งหมด ๓๐๒ คน ซึ ่งว ันที ่ เปิดเทอมวันแรกได้ช ี ้แจง             
ให้นักเรียนทราบ และได้ประชุมชี ้แจงคนขับรถรับส่งพร้อมทั ้งสนับสนุน                
เจลแอลกอฮอล์ประจำรถรับส่ง อบต.หนองกะท้าว ได้ฉีดพ่นยากำจัดยุงลาย 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาจานมาให้ความรู้เกี่ยวกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และร่วม
วิเคราะห์ กำหนดมาตรการ และสร้างความเข้าใจให้ทั ้งครู นักเรียน และ
ผู้ปกครอง ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔     

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ขอย้ำทั้ง ๓ โรงเรียน การรับประทานอาหารให้เหลื่อมเวลาการรวมกลุ่มกัน
จำนวนมากทำให้เกิดการแพร่กระจายของเชื ้อโรคได้ง ่าย พยายามสร้าง
มาตรการ D-M-H-T-T-A ให้นักเรียนได้ตระหนัก 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่อง เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา / ข้อหารือ 
นายสมบุญ บุญญเศรษฐโชติ
ผู้อำนวยการกองสวสัดิการ
สังคม,รก.ผู้อำนวยการกอง
สาธารณสุข 
 

: ศ.นพ.ธีระวัฒน์ หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่  ได้พูดถึง               
การฉีดวัคซีนซิโนแวค เข็ม ๑ – ๒ ต้องตรวจวัดภูมิคุ้มกันอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งระดับ
ภูมิในน้ำเหลืองต้องผ่านเกณฑ์ที่ ๖๘ พอจะสามารถป้องกันได้ แต่เท่าที่มีข่าว
บางคนไปตรวจแล้วอยู่ที่ ๔.๕ อาจจะต้องฉีดเข็มที่ ๓  

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 
 

: เรื่องค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหารคนที่ปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการถึงไหนแล้ว 

นายสมบุญ บุญญเศรษฐโชติ
ผู้อำนวยการกองสวสัดิการ
สังคม,รก.ผู้อำนวยการกอง
สาธารณสุข 

: ค่าอาหาร ต้องรอรายละเอียดจากโรงพยาบาลพุทธชินราช หลังจากประสาน
โรงพยาบาลพุทธแจ้งว่ากำลังดำเนินการ 

ส.อ. ธีรพล เงกสอนอ       
รก.หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกีฬาและ
นันทนาการ กองการศึกษา ฯ 

: ได้รับแจ้งจาก รปภ.สนามกีฬา ฯ ขอความอนุเคราะห์รับวัคซีนป้องคันโควิด 
เน ื ่องจากเป็นหน้าด ่านในการตรวจคัดกรองประชาชนที ่มาใช ้บร ิการ                   
สนามกีฬา ฯ  

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: เขาได้ลงทะเบียนหรือไม่ คนที่ไม่ได้ลงทะเบียนแสดงว่าไม่ได้มีเจตจำนงในรับ
รบีการฉีดวัคซีน  

มติที่ประชุม : รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่อง อ่ืน ๆ 
นายอณุรัตน์ แก้วทองคำ
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ ฯ 
 

:    เรื่องที่ ๑ ขอแจ้งให้ทุกส่วน ฯ เรื่องการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับ
ที่ ๑๑ ซึ่งได้ดำเนินการหลังจากที่ อบจ. ได้มีการปรับโครงสร้างราชการภายใน  
ซึ ่งมีบางส่วนที ่มีผลกระทบกับงบประมาณบางส่วนกระทบกับแผนพัฒนา
ท้องถิ่นซึ่งขณะนี้กองยุทธศาสตร์และงบประมาณได้ดำเนินการแก้ไขแผนแล้ว
ขอให ้ท ่านส ่ง เรื่ องโอนงบประมาณหร ือเปล ี ่ยนแปลงงบประมาณให้                        
กองยุทธศาสตร์ (ของปีงบประมาณ ๒๕๖๔)  
 
 






